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บทที่ 6 
 

กระบวนการสื่อสารทางการเมืองของนายกองคการบริหาร 
สวนจังหวัดสระบุร ี

 

การศึกษากระบวนการสื่อสารทางการเมืองของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

สระบุรี เปนกระบวนการสื่อสารเพื่อการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนา สูประชาชน ที่มี

ประสิทธิภาพ และแสดงใหเห็นถึงปฏิกิ ริยาของประชาชนที่มีตอส่ือสารทางการเมืองของ 

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ในการกําหนดแนวทางการวางแผนกลยุทธการสื่อสาร  

ใหถูกทิศทางและเปนระบบโดยปรับใหสอดคลองกับศักยภาพของทองถิ่น โดยหนวยตาง ๆ  

ที่เกี่ยวของจะนําแนวคิด และตัวแบบกลยุทธการสื่อสารดังกลาว ไปเปนแนวทางในการพัฒนาการ

ส่ือสารของผูบริหารระดับสูงของหนวยงานทองถิ่นตาง ๆ ซึ่งจากสภาพขอเท็จจริงที่เกี่ยวของ

รูปแบบของกระบวนการสื่อสารไปสูยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดสระบุรี ไดถูกนํามาใช

ตัดสินใจ ผานกระบวนการสื่อสารและรูปแบบที่เปนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ประกอบ

ไปดวยกระบวนการสื่อสาร ตามแนวคิดของ David K. Berlo1 ตามลักษณะของ S M C R Model 

และการสื่อสารทางการเมืองของ Brian McNair2ผนวกเขากับทฤษฎีการสื่อสารสองจังหวะ  

(the two – step flow theory) ของ Paul F. Lazarsfeld3แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐ

แนวใหม และแนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น เพื่อมุงสรุปกระบวนการสื่อสาร

ทางการเมือง เพื่อพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาสูประชาชนของนายกองคการบริหาร 

สวนจังหวัดสระบุรี และผูวาราชการจังหวัดสระบุรี ที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบ

สภาพขอเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารทางการเมือง ที่มีปจจัยหลักที่มีความสําคัญตอ 

ขีดความสามารถของผูสงและผูรับ 

                                                            
1David K. Berlo, The Process of Communication, (New York: Holt, Rinehart 

and Winston, Inc., 1960). 
2Brian McNair, An Introduction to Political Communication, 2nd edition, 

(New York: Routledge, 1999). 
3Paul F. Lazarsfeld, อางถึงใน สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ, หลักการสื่อสารมวลชน,  

พิมพคร้ังที่ 2, (กรุงเทพมหานคร: ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2549). 
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ดังนั้น กระบวนการสื่อสารทางการเมือง จะประสบความสําเร็จหรือไม ข้ึนอยูกับ

ปจจัยการสื่อสารที่สามารถเขาถึงสิ่งที่ประชาชนตองการหรือไม อยูที่การเชื่อมโยงความสัมพันธใน

ฐานะที่เปนกลไกระหวางรัฐบาล กับประชาชน เพื่อพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาสูประชาชน

ของผูวาราชการจังหวัด โดยมีเนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับกาลเทศะ  มีความตอเนื่องสม่ําเสมอ

เลือกใชส่ือไดเหมาะสม และคํานึงถึงความสามารถของผูรับสาร ซึ่งการสื่อสารประกอบดวย ปจจัย

สําคัญ 4 ดาน คือ 

1. ผูสงสาร (Sender) 

2. เนื้อหาสาร (Massage) 

3. ชองทางการสื่อสาร (Channel) 

4. ผูรับสาร (Receiver) 

 
การศึกษากระบวนการสื่อสารทางการเมือง 

ของนายเฉลมิ วงษไพร 
 

จากการศึกษากระบวนการสื่อสารของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ซึ่งถือ

วาเปนผูบริหารที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในทองถิ่น พบวา 

 
ผูสงสาร (Sender: S) 

 

ในฐานะผูสงสาร นายเฉลิม วงษไพร เกิดที่อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดย

อาศัยอยูในวัดพระพุทธบาทเนื่องจากบิดามารดาเสียชีวิตไปตั้งแตวัยเด็ก ซึ่งขนาดนั้นมีอายุเพียง  

7 ขวบ ซึ่งชวงนั้นไดอาศัยอยูกับวัดพระพุทธบาทเรื่อยมาก ในวัยเด็กของนายกองคการบริหารสวน

จังหวัดสระบุรี นายเฉลิม วงษไพรมีนิสัยราเริงและขยันหมั่นเพียรทั้งทางดานการงานและการเรียน

จนเปนที่รักใครของพระในวัดและบรรดาเด็กวัดดวยกัน ซึ่งนายเฉลิม วงษไพรนายกองคการบริหาร

สวนจังหวัดสระบุรี ไดกลาวถึงวัยเด็กของตนเองไววา 

“ผมกําพราตัวคนเดียวมาตั้งแตวัยเด็กแลวครับ และจําเหตุการณตอนนั้นไมได 

มากนัก จําไดวาพอผมทานเปนตํารวจ แมมีอาชีพคาขาย ทานเสียตั้งแตผมอายุได 

7-8 ขวบ สวนพี่ผม 1 คนกับนองผม 1 คนก็เสียกอนหนานั้น ก็เหลือผมคนเดียว ผม

ก็เลยมาเปนเด็กวัดพระพุทธบาท ก็ไดอาศัยหลวงพอพระครูทานเมตตาชวยสั่งสอน

เลี้ยงดูกินนอนอยูที่วัด ตอนเปนเด็กมันก็ไมทุกขหรอกครับ พอทําใจไดมันก็สนุก แลว
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อีกอยางพระอาจารยทานเมตตา แลวทานก็สอนอะไรหลาย ๆ อยางใหผม โดย 

สวนใหญทานจะเนนสอนเรื่องบาปกรรม สอนเรื่องการทําความดี เร่ืองพรหมวิหาร 4 

ศีล 5 ซึ่งตัวผมเองก็ไดใชหลักคําสอนสิ่งเหลานี้เปนที่ยึดเหนี่ยวตลอดมา”4 

ภายหลังจากนายเฉลิม วงษไพร จบการศึกษาระดับ 3 ก็ออกจากวัดไปเปนเด็กรถ  

มีหนาที่คอยเก็บตังผูโดยสารจนอายุประมาณ 25 ปก็ลาออกจากอูมาซื้อรถโดยสารเล็กเปนของ

ตนเอง จนมีครอบครัวก็ไปเปดอูรถยนตเปนของตนเอง และอพยพมาอยูอาศัยที่อําเภอบานหมอ

จนถึงปจจุบันโดยไดเปดกิจการตาง ๆ จนเปนที่รูจักไดรับความไววางใจจากประชาชนโดยไดรับแรง

หนุนจากประชาชน ไดรับทาบทามจากผูใหญจนเขาสูเสนทางการเมืองทองถิ่น โดยประวัติการ

ทํางานในฐานะนักการเมืองทองถิ่น นายเฉลิม วงษไพร เคยดํารงตําแหนงเปนประธานสภาจังหวัด

สระบุรี 3 สมัยกอนกาวเขามาดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรีต้ังแตป 2540-

2542 และ ป 2543- ปจจุบัน5 ดังนั้นจากประวัติการสวนตัวประวัติการทํางาน และในฐานะนายก

องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรีติดตอกันหลายสมัย ทําใหเห็นวาในฐานะผูสงสารนายเฉลิม  

วงศไพร ถือไดวามีความสามารถในการติดตอส่ือสารกับประชาชนในพื้นที่เปนอยางดี จนสามารถ

เปนที่ยอมรับจนไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูงมาตลอดเวลา 

ความรู (knowledge) การสื่อสารจะมีประสิทธิผลมาก ถานายกองคการบริหาร 

สวนจังหวัดสระบุรีมีความรูในเรื่องที่จะสื่อสาร ซึ่งเปนองคประกอบของความนาเชื่อถือที่สําคัญ 

ที่ผูรับสารมีตอผูสงสาร ซึ่งไดแก ความรอบรูที่เกี่ยวกับงาน และความสามารถในการสื่อสาร 

เปนอยางดี ซึ่งจะทําใหเกิดความเชื่อมั่น ที่จะแสดงออก ซึ่งสําหรับตัวนายเฉลิม วงษไพร ไดจบ

การศึกษาระดับ 3 โรงเรียนพระพุทธบาท อ. พระพุทธบาท จ.สระบุรี  แตมีความสามารถในการ

บริหารจึงเปดอูซอมรถยนต  ประกอบธุรกิจขนหินสงใหแกบริษัทปูนซีเมนตไทยและประกอบธุรกิจ

ปมน้ํามันเปนของตนเอง กอนจะไดรับความไววางใจจากประชาชนจนไดรับตําแหนงนายกองคการ

บริหารสวนจังหวัดสระบุรี ซึ่งถือวานายเฉลิม วงษไพร เปนผูบริหารที่มีความรูความสามารถในดาน

การบริหารจัดการและมีความรูในการสื่อสารเปนอยางดี ทําใหทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

                                                            
4สัมภาษณ นายเฉลิม วงษไพร, นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี, 5 มีนาคม 

2552. 
5สัมภาษณ นายเฉลิม วงษไพร, นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี, 5 มีนาคม 

2552. 
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มอบปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ ประจําป 25446 

แดนายเฉลิม วงษไพร เพื่อเปนเกียรติในฐานะผูบริหารที่มีความรูความสามารถคนหนึ่งของจังหวัด

สระบุรี ซึ่งนอกจากความสามารถดานความรูที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมีแลวนั้น นายก

องคการบริหารสวนจังหวัดยังจะตองมีความเขาใจลักษณะสังคม และวัฒนธรรม (social culture 

setting) เพราะในจังหวัดประชาชนมีสังคม และมีวัฒนธรรมแตกตางกันออกไป จะมีการสื่อสาร

และตีความหมายแตกตางกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งตําแหนงหรือระดับ (status) ในสังคม จาก

สามารถขางตนทําใหทราบวานายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี นอกจากมีความรูความสามารถ

ในดานการบริหารที่ดีแลวยังมีความเขาใจในการประเมินความสามารถของประชาชนและกลุม

ประชาชน จึงมีการเลือกใชส่ือตาง ๆ ในหลายรูปแบบเพื่อใหเขาถึงประชาชนในทุกระดับ 

ทักษะในการสื่อสาร (communication skills) การมีทักษะในการสื่อสารเปน 

ส่ิงสําคัญในฐานะของการเปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี เพราะตองทําหนาที่เปน 

ผูสงขาวสารใหประชาชนเขาใจ ซึ่งตองใช ทักษะความชํานาญ หรือความสามารถตาง ๆ ที่จะทํา

การถายทอดขาวสาร ไปยังประชาชนใหสามารถเขาใจขอมูลไดโดยงาย ทักษะในการสื่อสารนี้ 

ไดแก ความสามารถในการพูด การเขียน  การฟง  การตีความ  ทักษะในการสื่อสาร หรือ

ความสามารถในการสื่อสาร ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี จะมีมากหรือนอย 

ซึ่งความสามารถนี้จะเปนตัวบงชี้ถึงประสิทธิผลของการสื่อสาร ถามีมากก็ทําใหการสื่อสารไดดี 

รวดเร็ว และงายแกการเขาใจ ทางการบริหารทองถิ่นของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดที่มีตอ

ประชาชนไดกระทําในหลากหลายชองทางแยกแยะไปตามกลุมอาชีพและสื่อที่จะเขาถึงประชาชน

ในหลายชองทางซึ่ง  นายสุชา  เข็มมา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี  เขตอําเภอ

บานหมอ ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารของนายเฉลิม วงศไพร ไววา 

“สําหรับตัวทานนายกฯ ผมคิดวาทานคอนขางจะมีวิธีการพูดซึ่งเปนเอกลักษณของ

ทานเอง และความเปนกันเองที่ทานมีตอประชาชนในพื้นที่ ทําใหประชาชนฟงที่ทาน

พูดเสมอ เพราะหากเวลามีอะไรแลวทานมาพูดใหฟง ทานก็จะเปดโอกาสให

ประชาชนไดซักถามในสิ่งที่ไมเขาใจ หรือบอกในสิ่งที่ตัวเองตองการ ซึ่งแตละครั้งมัน

ก็ไดผลดีเสมอ”7 

                                                            
6สัมภาษณ นายเฉลิม วงษไพร, นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี, 5 มีนาคม 

2552. 
7สัมภาษณ นายสุชา  เข็มมา,  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี,  

7 มีนาคม 2552.   
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ซึ่ง นายแสวง บุญรักศรี ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ไดแสดงความคิดเห็น

เพิ่มเติมการสื่อสารของนายเฉลิม วงษไพร ไววา 

“สวนใหญเทาที่ผมเห็น ในการสื่อสารถึงประชาชนของทานนายกฯ สวนใหญทานจะ

เปนผูที่ลงไปในพื้นที่กอนเสมอ แลวจึงมาวางแผนในการทํางานวาเราจะทําอยางไร

กับปญหาที่เกิดขึ้น หรือไมหากเปนพื้นที่ที่ทานไมสามารถเขาไปถึงทานก็จะใหกลุม

เครือขายตาง ๆ อยางกลุม อสม. กลุม อบต. เขาไปลงพื้นที่คุยกับประชาชน และรับ

เอาสิ่งที่ประชาชนตองการนํามาเสนอใหทานนายกฯ แลวทานก็จะสั่งการลงไปใหไป

แกปญหาดังกลาว ยิ่งหากทานมีเวลาดวยแลวทานจะลงไปคุยดวยตัวเองเสียมากกก

วา ทําใหประชาชนเขาใจและบางครั้งก็เขาไปหาทานเอง เพื่อบอกถึงความตองการที่

อยากไดจาก อบจ. หรือจากทานนายกฯเอง”8 

จากการแสดงความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของและผูที่ทํางานกับนายเฉลิม วงษไพร  

ทําใหเห็นวาทักษะในการสื่อสารของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี อยูในเกณฑที่ดีและมี

ความสามารถในการสื่อสารกับประชาชนและมีความเปนกันเองมีความเปนกันเองและสามารถ

เขาถึงประชาชนในพื้นที่ ซึ่งนายเทิดศักดิ์  ลานทองประชาชนในอําเภอบานหมอ  ซึ่งเปนภูมิลําเนา

เกิดของนายเฉลิม วงษไพร ไดแสดงความคิดเห็นไววา 

“ทานนายกฯเฉลิม เปนคนงาย ๆ และเปนกันเองกับชาวบานเสมอ เวลามีอะไรก็

สามารถเขาไปหาทานได หรือเวลาไปตามงานบุญ งานประเพณีตาง ๆ เวลาเจอตัว

ทาน ๆ ก็จะพูดคุยสอบถามกับชาวบาน ใครมีปญหาอะไร ก็สามารถบอกทานได 

ทานพูดเกงและเปนกันเองเสมอ ไมตองมีพิธีรีตองเวลาเจอทาน ไมงั้นทานคงจะไมได

เปนนายกฯมาหลายสมัยแน”9 
ทัศนคติของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรีในฐานะผูสงสาร 

(attitude) เปนสิ่งสําคัญที่มีผลตอการสื่อสารกับประชาชนใหมีทัศนคติคลอยตามซึ่งนายเฉลิม  

วงษไพร ไดกลาวถึงทัศนคติที่ตนมีในฐานะนายกองคการบริหารสวนจังหวัดวา 

                                                            
8สัมภาษณ นายแสวง บุญรักศรี, ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี,  6 มีนาคม 

2552. 
9สัมภาษณ นายเทิดศักดิ์  ลานทอง, ประชาชนในอําเภอบานหมอ, สัมภาษณ,  

9 มีนาคม 2552. 
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“ในฐานะนายกฯเราตองพัฒนา เราตองฟงเสียงประชาชน คือชาวบานเขาไวใจเรา 

ทุกเสียงที่เลือกเรามาผมถือวาเปนบุญคุณ ไมวาเขาจะมาขออะไร ผมจะพยายามหาทางชวยเขา

ทุกอยาง ใหสมกับที่เขาเลือกผมเขามาเปนนายกฯ”10 

ซึ่งทัศนคติของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรีในฐานะผูสงสาร (attitude)  

ยังประกอบดวยทัศนคติที่ผูสงสารมีตอตัวเอง ทัศนคติที่ผูสงสารมีตอส่ิงที่จะพูดและทัศนคติ 

ที่ผูสงสารมีตอผูรับสาร ดังนี้ 

1. ทัศนคติของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรีที่มีตอตนเอง กลาวคือ 

ในการปฏิบัติงานรวมทั้งการสั่งการตาง ๆ นั้นตองมีทัศนคติหรือความเชื่อมั่นกอนเพราะเปน

ผูบริหารเพื่อทําใหประชาชนหรือผูสงสารมีความรูสึก มีความเชื่อมั่นวาตนเองมีความสามารถ  

ก็จะทําการสื่อสารไดดี ไดรับการยอมรับและใหความรวมมือในการดําเนินงานโครงการตาง ๆ จะ

เห็นไดจากการใหความรวมมือในการประสานขอความรวมมือทํากิจกรรมตาง ๆ ของจังหวัด 

ซึ่งนายเฉลิม วงษไพร ไดกลาวถึงทัศนคติของตนเองไววา 

“สําหรับผม ตลอดการทํางานผมจะใชคําวา ซื่อกินไมหมด คดกินไมนาน เปนคติ

ประจําใจมาตลอด ผมจะสรางแตมิตร ไมสรางศัตรู โดยผมเองจะทองไวตลอดวา 

“ทําดี แตอยาเดน จะเปนภัย” คือเราจะตองพึ่งพาอาศัยหลาย ๆ ฝาย ถาสิ่งใดเปน

ประโยชนตอบานเมือง ผมไมจําเปนตองออกหนา ขอเพียงงานนั้นสําเร็จ ผมก็

พอใจ”11 

โดยบทบาทของผูนําทองถิ่น ที่มีความตองการที่จะพัฒนาจังหวัดสระบุรีซึ่งถือวาเปน

สถานที่เกิดและโตมาจนปจจุบัน ใหเปนทองถิ่นที่สามารถพัฒนาไปไดอยางดี รวมทั้งมีการบูรณาการ

ระหวางหนวยงานทองถิ่นกับประชาชนเพื่อใหเกิดความสอดคลองและความรวมมือรวมใจ 

ในการพัฒนาพื้นที่นั้นนายสุชา  เข็มมา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรีไดแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรีที่มีตอตนเอง ไววา 

“ในการทํางานแตละครั้ง ทานนายกฯ จะเปนผูส่ังงานโดยผานหนวยงานตาง ๆ ที่

เกี่ยวของ วางานนี้ใครควรจะเปนผูทําก็ส่ังงานไปที่หนวยหรือสวนนั้น ๆ และตัวทาน

เองก็จะคอยติดตามความกาวหนา โดยการลงไปดูเองบาง ผานพวกผม หรือผาน

                                                            
10สัมภาษณ นายเฉลิม วงษไพร, นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี, 5 มีนาคม 

2552. 
11สัมภาษณ นายเฉลิม วงษไพร, นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี, 5 มีนาคม 

2552. 
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กลุมตาง ๆ ที่อยูในพื้นที่  ทั้งนี้มันทําใหเกิดการพัฒนารวมกันระหวางหนวยงานใน

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยพยายามเนนใหแตและหนวยงานมาชวยกันทํางาน

รวมกัน เพื่อใหเกิดความมีประสิทธิภาพใหเกิดขึ้นมากที่สุด”12 
2. ทัศนคติของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรีที่มีตอเรื่องที่จะ

สื่อสาร ในฐานะเปนผูนํา เพราะเมื่อนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ตองนําขอมูลส่ือสาร

ไปสูประชาชน สวนทองถิ่นที่เกี่ยวของก็จะเห็นความสําคัญ หรือดําเนินการตาม ในฐานะเปน

ผูสนับสนุน โดยพยายามสนับสนุนในทุกสวน โดยการสื่อสารทั้งสองทาง คือระหวางประชาชนกับ

ทองถิ่นเพื่อเปนการสะทอนขอมูลปญหาใหกับระดับผูบริหารใหรับรูและในขณะเดียวกันก็มีการ

ส่ือสารกลับไปเพื่อนําเอาขอมูลเนื้อหากับไปสูประชาชน และในฐานะผูรับเพราะระหวางผูประสาน

ในการสื่อสารจากรัฐบาลสูภาคประชาชนหรือจากรัฐบาลสูการปกครองทองถิ่นเอง หรือระหวาง

องคกรปกครองทองถิ่นกับองคกรปกครอง ทองถิ่นเอง ถาไมมีตัวเชื่อมก็จะมีปญหาไดซึ่ง  

นางสาวเรวดี รัตนสินทวีสุข สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดอําเภอเฉลิมพระเกียรติมี

ความเห็นถึงการสื่อสารที่เปนขั้นตอน ระหวางนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไปถึงกลุมผูนํา

องคกรและเครือขายที่อยูในพื้นที่ ถึงผูนําหรือผูนํากลุมตาง ๆ จะมีสมาชิก ที่ประชาชนเขามาเปน

สมาชิกของกลุมตาง ๆ เพราะในการสื่อสารแตละครั้ง ประชาชนก็จะไดรับขอมูลขาวสารโดยตรง  

โดยไดแสดงความเห็นวา 

“ทานนายกเฉลิมฯ คอนขางจะมีความเขาใจในปญหาของประชาชน การรองเรียน

ตาง ๆ ที่มีเขามาสูทาน เมื่อทานเขาใจปญหา การสื่อสารลงไปของทานตอเร่ืองที่

ทานจะพูดจะทําก็ประสบผลสําเร็จ  สามารถแกไขไดตรงประเด็น ประชาชนก็พอใจ 

ทานก็พอใจ เพราะหากเราเขาใจถึงสิ่งเรื่องที่จะสื่อสารลงไปซะอยาง อะไร ๆ มันก็จะ

งายตามไปดวย”13 
3. ทัศนคติของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรีที่มีตอผูรับสาร  

การที่ ผูสงสารมีทัศนคติที่ ดีตอผู รับสารนั้น  ทําใหเกิดความจริงใจ มีความตั้งใจ เสียสละ  

มีความรูสึกที่ดี อาจใชการสื่อโดยตรง อาทิเชน การลงพื้นที่ดวยตนเอง การไปมาหาสูเพื่อรับทราบ

ความตองการและปญหาของประชาชนในพื้นที่ การเขารวมกิจกรรมเพื่อสรางรอยยิ้มใหกับ

                                                            
12สัมภาษณ นายสุชา  เข็มมา,  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี,  

7 มีนาคม 2552.   
13สัมภาษณ นางสาวเรวดี  รัตนสินทวีสุข, สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ.สัมภาษณ, 5 มีนาคม 2552. 



158 

ประชาชน เปดงาน การรวมพิธีงานบุญ งานประเพณีตาง ๆ และส่ือสารพูดคุยในสิ่งที่ตองการให

ประชาชนไดทําหรือ ไมตองการใหประชาชนทําอยางไร   การลงพื้นที่ก็เพื่อไปรับฟงความเดือดรอน

ของประชาชน แลวก็เอากลับมาเพื่อทํางานตอ เพื่อใหเปนไปตามแผนงานและยุทธศาสตรการ

พัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดตามหลักการในการสื่อสารซึ่ง นายเฉลิม วงษไพร ไดแสดง

ความคิดเห็นตอทัศนะคติที่มีตอผูรับสารไววา 

“สําหรับผม ผมคิดวามันดีข้ึนเรื่อย ๆ ระหวางประชาชนและตัวผมหรือทาง อบจ. เอง 

เพราะสวนใหญชาวบานก็จะมาหาผม ผมไปหาชาวบาน ซึ่งมันก็เปนความสัมพันธที่ดีตอกัน ซึ่งถือ

วาดีอยางยิ่งในการสื่อสารไปถึงประชาชนในทุก ๆ ดานนั้นเอง”14 

ซึ่งนายสาโรจน อยูสบาย รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบานหมอ   

ไดแสดงความเห็นสอดคลองกับนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรีในทัศนคติที่มีตอผูรับสาร

ไววา  

“เทาที่ผมสัมผัสได ทานนายกฯ กลับชาวบานโดยเฉพาะในเขตอําเภอบานหมอนี่ 

เปรียบเสมือนเปนญาติพี่นองกัน บางคนทานเห็นมาตั้งแตเด็กจนโตเปนหนุมสาว ซึ่ง

ผมคิดวาทานก็มองพวกเราวาเปนลูก ๆ หลาน ๆ มีปญหาอะไรทานก็จะเขาใหความ

ชวยเหลืออยางเต็มที่ อยางเวลาเกิดน้ําทวม ใครเดือนรอนไมมีที่อยูทานก็ใหที่พัก

อาศัย หาอาหาร หาเครื่องใชให เรียกไดวาชาวบานก็เห็นทานเปนผูใหญที่นานับถือ 

และเคารพทานเปนอยางมาก สวนทานก็เห็นชาวบานเปนดังลูกหลาน ญาติพี่นอง”15 

ระบบสังคม(social systems) และ วัฒนธรรม (culture) ในการสื่อสารของนายก

องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรีในฐานะผูสงสาร จะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมการสื่อสารของ

ประชาชน หากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี และผูรับสารอยูในสังคมแบบเดียวกัน ก็จะ

มีพฤติกรรมการสื่อสารที่เหมือนหรือสอดคลองกันอยาง เชนนายเฉลิม วงษไพร นายกองคการ

บริหารสวนจังหวัดสระบุรีซึ่งถือวาเปนคนสระบุรีมาตั้งแตเกิด จึงถือวามีระบบสังคมและมี

วัฒนธรรมเดียวกัน จึงทําใหการสื่อสารตอประชาชนในพื้นที่ เปนการสื่อสารที่ดีเสมือนการสื่อสาร

กับญาติพี่นอง อันสงผลดีตอการสื่อสารระหวางสองฝายซึ่งนางสุชาดา  รวมชาติสกุลประชาชนใน

                                                            
14สัมภาษณ นายเฉลิม วงษไพร, นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี, 5 มีนาคม 

2552 
15สัมภาษณ นายสาโรจน อยูสบาย, รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 

บานหมอ, 20 กรกฎาคม 2557. 
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อําเภอบานหมอ ภูมิลําเนาของนายเฉลิม วงษไพร นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรีไดแสดง

ความคิดเห็นไววา 

“การที่เราจะเลือกใครมาดูแลเรา เราก็อยากเลือกคนบานเดียวกันเพราะมันมีความ

เขาใจในฐานะคนในพื้นที่ ดังนั้นเวลามีปญหาใด ๆ เขาก็จะเขาใจมากกวาผูนําที่

ไมใชคนพื้นที่ อยางนายกเฉลิม เขาเปนคนบานหมอ เขาก็จะรูวาบานเรามีปญหา

อะไรที่ตองแกไข เขาก็รีบทําใหไมรีรอ การเขาหาชาวบานก็สะดวก เพราะใคร ๆ ก็

รูจักเรียกไดวา เห็นมาตั้งแตสาวยันแก รูนิสัยกันเวลาเขามาพูดอะไรเราก็จะฟงและ

ทําตามโดยไมมีขอสงสัย เพราะยังไงเขาคงไมทํารายคนบานเดียวกันเปนแนแท”16 
สรุปนายกองคการบริหารสวนจังหวัดในฐานะผูสงสาร 
จะเห็นไดวาในฐานะผูสงสาร นายเฉลิม วงษไพร ซึ่งถือวาเปนผูบริหารระดับสูงใน

สวนของทองถิ่น มีอํานาจดูแลและพัฒนาหนวยงานตาง ๆ ที่อยูในทองถิ่นตลอดจนพื้นที่ในเขต

อํานาจ ในฐานะผูสงสารจึงมีบทบาทที่สําคัญอยางยิ่งในการสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อให

เกิดความเขาใจและรวมกันพัฒนาเพื่อใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งในฐานะผูสงสารถือวานายเฉลิม  

วงษไพร นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี มีทักษะในการสื่อสารอยูในเกณฑที่ดีในฐานะ

ผูบริหารทองถิ่นมีความเชื่อมโยงกับประชาชนในพื้นที่เปนอยางมาก อันเนื่องจากความเปน 

คนพื้นที่ การลงพบกับประชาชนดวยตนเองซึ่งทําใหสามารถสั่งการมอบหมายงานใหแตละ

หนวยงานทําตามความเหมาะสม และผูรับสารคือฝายบริหารขององคการบริหารสวนจังหวัด สจ. 

กํานัน ผูใหญบาน และประชาชน โดยการสื่อสารของนายเฉลิม วงษไพร นายกองคการบริหารสวน

จังหวัดสระบุรี นั้นเนนที่กลุมเปาหมายในการสื่อสารเปนประชาชนในพื้นที่ โดยเลือกใชชอง

ทางการสื่อสารใหเหมาะสมกับกลุมผูรับสารและเลือกใชส่ือที่คํานึงถึง ความรู เพื่อการสื่อสารให

ไดผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด ใหตรงกลุมเปาหมาย จะไดไมมีขอผิดพลาด โดยมีการพบและ

พูดคุยกับประชาชนและสั่งการโดยตรงผานผูรับผิดชอบในพื้นที่ ในการแจงขอมูลขาวสารโดยตรง

กับประชาชน ใหเขาใจถึงหลักการทํางานขององคการบริหารสวนจังหวัด 
 
  

                                                            
16สัมภาษณ นางสุชาดา รวมชาติสกุล, ประชาชนในอําเภอบานหมอ, 9 มีนาคม 

2552. 
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สาร (Message: M) 
 

แนวทางการสื่อสารของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี กับการให ขอมูล

ขาวสาร (message) กับประชาชนเกี่ยวของทางดานเนื้อหา สัญลักษณ และวิธีการสงขาวสาร ของ

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี มีการเรียบเรียงเนื้อหาของสาร เชน การเลือกใชคํา  

การจัดลําดับความสําคัญของสาร การอธิบาย เพื่อใหประชาชนหรือผูรับสารสามารถเขาใจขอมูล

ไดตามที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ตองการ 
การสงสาระขาวสารใหกับผูรับสารหรือประชาชน 
การกําหนดเนื้อหาขาวสารสวนใหญจะตองดูกลุมเปาหมายและสวนใหญจะเปนใน

หลายลักษณะขึ้นอยูกับปจจัย สถานการณ งบประมาณในการประชาสัมพันธ อีกทั้งอาจตองใช

ความสัมพันธสวนตัวประกอบ วิธีการสื่อสารโดยตรงจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เชน  

มีการจัดวิทยุ นายเฉลิม วงษไพรพบประชาชนและตอบคําถามในการรายงานขาวสารก็จะเปน 

ในเรื่องนโยบายของสวนกลางมาบอกเลาและงานประเพณี กิจกรรม ตาง ๆ นั้นตัวผูสงสารหรือ

นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นั้นมีการเตรียมการและมีกรอบในเรื่องเนื้อหาที่ตรงกับประชาชน

คือนําขอมูลที่ใกลตัวประชาชนสอดแทรกและ ชี้แจงแผนงานตาง ๆ ผานสื่อโดยตรงและผูวายังใช

เอกสารเพื่อความละเอียด และทําใหเกิดความชัดเจนเนื้อหาไมคลาดเคลื่อน รวมทั้งมีการทํา

หนังสือสงลงไปอยางเปนทางการเพื่อส่ังการและมีรายละเอียดในกิจกรรมตาง ๆ ใหผูปฏิบัติไดทํา

ตามแผนงานไดถูกตอง และเนื้อหาสาระก็จะเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับประชาชนโดยตรงเรื่องบอกเลา

ใหเขาใจงาย มีชวงเวลา ออกสม่ําเสมอทุกสัปดาห ในเรื่องของการประชาสัมพันธก็มีการให

ส่ือมวลชนผูชํานาญดานนั้น ๆ โดยตรงมาทําหนาที่ในกิจกรรมใหญ เนนเปนเรื่อง ๆ ไป 

จากการสื่อสาร ที่กลาวมาขางตนเปนตัวชี้วัดแหงความสําเร็จ หรือประสิทธิภาพของ

การสื่อสาร ที่มีข้ึนเพื่อใหบรรลุประสิทธิผลตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสระบุรี ซึ่งเปน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาตาง ๆ ซึ่ง

แสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาจังหวัดในอนาคต โดยทําขึ้นเพื่อให

สอดคลองกันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และนโยบายในการพัฒนาทองถิ่นตาม
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แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552- 2554) ขององคการบริหาร

สวนจังหวัดสระบุรีมีดังนี้17 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานสาธารณสุข สังคมสงเคราะห 

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาดานความปลอดภัยในชีวิต  ทรัพยสิน และอาชญากรรม 

ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาดานพัฒนาองคกรและบุคคลกรภาครัฐสูการบริหาร

จัดการที่ดี 

การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น จะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของการคํานึงถึง

สภาพการณที่ตองการจะบรรลุ และการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ทั้งมิติดานการพัฒนาทางดาน

เศรษฐกิจสังคม ส่ิงแวดลอม องคกร (การบริหารจัดการ) และการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ตลอดจนมิติในเชิงพื้นที่  ทั้งพื้นที่ใกลเคียงขยายไปสูพื้นที่ระดับอําเภอ  ระดับจังหวัด 

ซึ่งมีความสําคัญตอทองถิ่นเปนอยางยิ่ง  เนื่องจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เปนแผนพัฒนาที่

มุงไปสูสภาพการณที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต  เปนกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาของ

ทองถิ่น ใหมุงไปสูสภาพการณอันพึงประสงคไดอยางเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง  โดยสามารถ

จัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ  การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

จึงเปนการกําหนดทิศทางการพัฒนาของทองถิ่น  ที่ตองกําหนดถึงสภาพการณที่ตองการจะบรรลุ 

และแนวทางในการที่จะทําใหบรรลุถึงสภาพการณนั้น 

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม กอใหเกิดความสําคัญกับยุทธศาสตร แผนงาน 

ความสําเร็จในการส่ือสารของนายเฉลิม วงษไพร เพื่อการพัฒนายุทธศาสตรทั้ง 8ประเด็น เร่ืองที่

สามารถสื่อสารกับประชาชนไดมีประสิทธิภาพ คือ การกําหนดวิสัยทัศนใหชัดเจนในการ

บริหารงานตามทิศทางของจังหวัด จึงตองกําหนดทิศทางใหชัดเจน โดยเฉพาะวิสัยทัศน 

เพราะฉะนั้นตองเปลี่ยนวิสัยทัศนใหสอดคลองกับเหตุการณปจจุบันและทรัพยากรของจังหวัดที่มี

                                                            
17กองแผนและงบประมาณองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี, แผนพัฒนาสามป 

องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี, (สระบุรี: กองแผนและงบประมาณองคการบริหารสวนจังหวัด

สระบุรี, ม.ป.ป.). 
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อยู เมื่อกําหนดวิสัยทัศนที่ชัดเจน และรูวาเปาหมาย รูวัตถุประสงค วาจะไปทิศทางใด ดังนั้น 

การบริหารงานตาง ๆ ก็จะเปนเรื่องงายหากรูกลุมเปาหมายที่ชัดเจน ดังนี้ 
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
ประเด็นการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานทางองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรีไดมี

การกําหนดไวในสวนของแนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เชนการสรางถนนลาดยาง  

การทําระบบประปา เปนตน ซึ่งนายเฉลิม วงษไพร ไดวางแนวคิดเรื่องการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

ในสวนขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรีไววา 

“ในสวนของโครงสรางพื้นฐานอยาง สรางถนน หรือทําทางถือวางายอยู เพราะผาน

ทาง อบต. มั้ง ผานทานนายอําเภอบาง ชุมชนบางมาขอความชวยเหลือ ก็สามารถ

ทําไดสําเร็จไป โดยเฉพาะจังหวัดสระบุรีเปนศูนยกลางการเชื่อมตอขนสง มี

อุตสาหกรรมหลายอยางที่สําคัญ ทําใหการพัฒนาสวนดังกลาวสงผลตอดาน

เศรษฐกิจและสังคมอยางตอเนื่อง”18 

 ซึ่งนายสุชา  เข็มมา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ไดแสดงความ

คิดเห็นในสวนของการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานไววา 

“อยางการขนสงโลจิสติกสการคมนาคมขนสงพวกนี้ ในสวนของการขนสงในทาง 

อบจ. นั้นมันเปนเรื่องเกี่ยวกับตัวถนนหนทางมากกวา  หลัก ๆ ก็คือปญหาถนน

หนทางใหมันพรอมใช  ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ติดขัดในเรื่องงบประมาณ  ผมวามันทั้งจังหวัด  

สวนใหญจะหนักไปทางขนสงดานเกษตร  บางอยางมันแคศักยภาพเล็ก ๆ ซึ่ง อบจ.

ลงไปจับไมไดก็ตองใหทางผูนําทองถิ่นเขาไปแทน”19 

 ซึ่งนายแสวง บุญรักศรี ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรีไดแสดงความคิดเห็น

ถึงการสื่อสารดานยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐานไววา 

“ถาเปนเรื่องของการขนสง ตองดูวาเปนในแงไหน อยางกลุมผูใชถนนสวนใหญจะ

เปนภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมันมีมากและชาวบานก็มองวามันมีปญหาความมั่นคง

                                                            
18สัมภาษณ นายเฉลิม วงษไพร, นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี, 5 มีนาคม 

2552 

19สัมภาษณ นายสุชา  เข็มมา,  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี,  

7 มีนาคม 2552.   
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แข็งแรงของถนน เร่ืองฝุน ซึ่งชาวบานก็จะใชรถเล็ก จึงมีปญหาเรื่องการพูดคุยในการ

ใชถนน แตก็ไมมาก”20 
 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ 

 ประเด็นการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ องคการบริหารสวนจังหวัด

สระบุรีไดมีการกําหนดไวในสวนของแนวทางดังนี้คือ 1. การพัฒนาดานการเกษตร 2. การนอมนํา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต 3. การสงเสริมและสนับสนุนกลุมอาชีพ ซึ่งนาย

เฉลิม วงษไพร ไดกลาวถึงการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพในสวนขององคการ

บริหารสวนจังหวัดสระบุรีไววา 

“ในสวนของการพัฒนาอาชีพ ถือไดวาเปนการสื่อสารที่งาย มีการจัดใหผูที่รูเขาไป

ดูแล อยางเชนผลิตภัณฑหนึ่งตําบล เราก็สนับสนุนลงไป เชน เงินลงทุน อุปกรณ ซึ่ง

อยูที่กลุมเคาวาพอใจอะไรเราก็จะชวยตรงนั้น และมันก็งายเพราะเราสามารถเรียก

มาคุยกันได หรือบางครั้งผมก็ออกไปคุยดวยตัวเอง ทําใหในสวนนี้การประสานงาย

ระหวางเรากับประชาชนจึงงายขึ้นไปดวย”21 

 ซึ่งนายสุชา เข็มมา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ไดกลาวแสดง

ความคิดเห็นถึงยุทธศาสตรการพัฒนาอาชีพของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรีไววา 

“ผมคิดวาการที่ส่ือสารลงถึงประชาชน เคาก็รับฟงเปนอยางดี  อีกอยางผมมองวา

องคกรที่เกิดขึ้นกับหนวยงานเกี่ยวกับเร่ืองการของรายไดหรืออาชีพ มันเปนกลุม ๆ 

ซึ่งตอนนี้ผมวามันเริ่มมากขึ้นจนทําใหเกิดความสับสนในการพัฒนาดังกลาว 

ยกตัวอยางเชน  ในสวนอําเภอผมเดี๋ยวนี้มีกลุมสตรีแมบานซึ่งมันเปนหลาย ๆ กลุม

แลว ทําใหการเขาไปหามันยอมกอใหเกิดปญหาบาง เมื่อมีการไปพัฒนาสวนนั้นมัน

ทําใหเราตัดสินใจไดยากขึ้น  กลายเปนวาใหตรงกลุมนี้แตกลุมนั้นไมไดซึ่งมองแลว

ความตองการแตละกลุมมันจะแตกตางกัน  จึงเปนการบริหารจัดการที่ยากขึ้น”22 

                                                            
20สัมภาษณ นายแสวง บุญรักศรี, ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี,  6 มีนาคม 

2552. 
21สัมภาษณ นายเฉลิม วงษไพร, นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี, 5 มีนาคม 

2552 
22สัมภาษณ นายสุชา  เข็มมา,  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี,  

7 มีนาคม 2552.   
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 ในสวนของนายแสวง บุญรักศรีปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ซึ่งถือวาเปน

บุคคลที่ไดรับนโยบายโดยตรงตอจากทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ไดแสดง 

ความคิดเห็นถึงยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพไววา 

“ในสวนของอาชีพ ผมคิดวามันคอนขางยากในกระบวนการพัฒนาในหลาย ๆ เร่ือง 

เพราะบางครั้งผูบริหารตองการเปลี่ยนแนวความคิดเปลี่ยนแนวทาง แตวาภาค

ประชาชนที่เคาทํามาเปน 20-30 ป แลวเปนสิ่งที่เคาถูกปลูกฝงมาอยูแลว เชน การ

บอกไมใหเขาเผาฟางเขาก็รับรูไวตอนเราพูด แตสุดทายเขาก็แอบเผา เรียกวาในการ

พัฒนาดานอาชีพดังกลาวก็ยังคงมีปญหาอยูบาง ดังนั้นในสวนพัฒนาอาชีพถือวายัง

ยากอยู แตหากปลอยใหมันพัฒนาไปตามเวลาของมันเอง มันก็จะดีกวาที่เราไป

บังคับมัน”23 
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ประเด็นการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมองคการบริหารสวน

จังหวัดสระบุรีไดมีการกําหนดไวในสวนของแนวทาง ดังนี้คือ 1. คืนธรรมชาติสูชุมชน 2. การ

จัดการขยะ ซึ่งนายเฉลิม วงษไพร นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรีไดกลาวถึงการพัฒนา

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในสวนขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรีไววา 

“ปจจุบันนี้ กรอบของ อบจ. ในเรื่องนี้ก็ยังไมแนชัด แตเราก็มีคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

อยู ยกตัวอยาง การที่ผมจะสรางโรงขยะสักโรงใหญ ๆ ใหกับทางจังหวัดก็สามารถ

ทําไดเพราะเปนหนาที่ของ อบจ. เลย แตบางครั้งพอไปปรึกษาทานผูวาฯ ทานก็เห็น

ดวยวาดี แตพอมีการยายเขามาใหมก็มีนโยบายใหมซึ่งบางทีก็ไมเห็นดวย มันก็

ลําบากเพราะความคิดของแตละทานผูวาฯก็ตางกัน ซึ่งความจริงผมก็จะสรางโรง

ขยะเพราะทางหอการคาฯมาขอหลายครั้งซึ่งผมก็จะทําให แลวเราก็มีการสํารวจ

วิเคราะหถูกตองแลว พอเราจะใชประชามติที่ดิน ผูวาฯก็บอกใหชะลอไวกอน ซึ่งใน

การสราง อบจ. ก็มีความสามารถที่จะทําได เทากับวาในสวนนี้ก็จะยากหนอย 

เพราะติดเชงินโยบายเปนหลัก”24 

                                                            
23สัมภาษณ นายแสวง บุญรักศรี, ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี,  6 มีนาคม 

2552. 
24สัมภาษณ นายเฉลิม วงษไพร, นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี, 5 มีนาคม 

2552 
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 ซึ่งนายแสวง บุญรักศรีปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดไดแสดงความคิดเห็นในสวน

ของสิ่งแวดลอมไววา 

“ในเรื่องของสิ่งแวดลอมนั้น ในระดับชาวบานและราชการยังหางไกลกันอยูมาก 

เพราะตัวเขาเองก็ไมรูวามันปญหา แตเวลาสวนกลางเคาเอาขอมูลมาใหดูก็รูวาที่

สระบุรีมีการตายเยอะ อันเนื่องมาจากฝุนบางอยางอื่นบาง ซึ่งก็ยังไมรูวาเปนอะไรแน 

ซึ่งทางเราก็ไมเชี่ยวชาญ พอสวนกลางมาถายทอดมันใหเราฟงพอเราเอาไปถายทอด

ตอก็มีเพี้ยนไปบาง เพราะเราก็ไมถนัดในสวนนี้ ซึ่งเราก็ไมรูส่ิงที่ทํามันถูกตองไหม  

มีใครรับรองหรือเปลา เรียกวาเราไมทราบถึงปญหาที่แทจริงวามันเกิดจากอะไร

มากกวา จึงทําใหเปนเรื่องที่คอนขางยากในการสื่อสารออกไป”25 
 ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานสาธารณสุข สังคมสงเคราะห 

 ประเด็นการพัฒนาดานสาธารณสุข สังคมสงเคราะหองคการบริหารสวนจังหวัด

สระบุรีไดมีการกําหนดไวในสวนของแนวทาง ดังนี้ คือ 1. การพัฒนาสาธารณสุขในชุมชน 2. การ

จัดการสวัสดิการสังคมสงเคราะหซึ่งนายเฉลิม วงษไพร นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรีได

กลาวถึงการพัฒนาดานสาธารณสุข สังคมสงเคราะห ในสวนขององคการบริหารสวนจังหวัด

สระบุรีไววา 

“ในดานของสาธารณสุขเราก็มีการพยายามใหโรงพยาบาลที่ขาดเครื่องมือเครื่องใช 

สามารถขอเขามาไดซึ่งทาง อบจ. เราก็จะจัดสรรให ยกตัวอยางโรงพยาบาลสระบุรี

เปนศูนยใหญ เขามามี เครื่องตรวจหัวใจเราก็เลยคุยกับทานผูอํานวยการ ทาน

ผูอํานวยการก็ถามของบประมาณไดไหม 10 ลาน  เราก็บอกไดแลวก็โอนเงินไปให

ทันที โดยใหเคาจัดหาเอง เพราะทางการแพทยเราไมสามารถที่จะรูจักได การให

หนวยหรือผูที่ถนัดในดานนั้นทํา มันก็จะไดประโยชนมากกวาที่เราจะทําไปโดยเราไม

รูเร่ืองอะไร”26 

 ซึ่งนางสาวเรวดี  รัตนสินทวีสุข สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดอําเภอเฉลิม

พระเกียรติไดแสดงความคิดเห็นในสวนของสิ่งแวดลอมในจังหวัดสระบุรีไววา 

                                                            
25สัมภาษณ นายแสวง บุญรักศรี, ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี,  6 มีนาคม 

2552. 
26สัมภาษณ นายเฉลิม วงษไพร, นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี, 5 มีนาคม 

2552 
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“ในจังหวัดสระบุรีเปนพื้นที่ที่มีโรงงานปูนคอนขางเยอะ ดังนั้นในเรื่องของฝุนละออง

และมลพิษจึงเปนปญหาที่คอนขางสําคัญ ในการสื่อสารลงไปถึงชาวบานจึง

จําเปนตองใหผูที่มีความรูในเรื่องดังกลาวเขามาทําความเขาใจกับชาวบาน วาพวก

เคาตองทําอยางไร และมีวิธีปองกันอยางไร ซึ่งทางเราก็พยายามที่จะทําใหมันดีที่สุด

ทั้งฝายที่เปนโรงงานซึ่งถือวาเปนผูกอใหเกิดปญหา กับชาวบานที่เปนผูรับผลจาก

การกระทําดังกลาว ซึ่งชาวบานก็ฟงบางไมฟงบาง แลวแตวาชวงนั้น ๆ ปญหาไหนมี

มากกวากัน”27 
 ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 

 ประเด็นการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมองคการบริหารสวนจังหวัด

สระบุรีไดมีการกําหนดไวในสวนของแนวทางดังนี้คือ 1. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

2. การปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี และการปฏิบัติตามหลักศาสนา ซึ่งนาย

เฉลิม วงษไพร ไดกลาวถึงการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมในสวนขององคการบริหาร

สวนจังหวัดสระบุรีไววา 

“ในสวนของการศึกษา ปจจุบันเราตั้งจัดซื้อหรือต้ังงบประมาณเองไมไดเราก็จะ

อุดหนุนเปนเงินไป ซึ่งก็ไมตํ่ากวา 50 ลาน อยางสื่อการสอนการเรียนรู ทาน ผอ. เขต

ขอมา เราก็จะเรียนผอ. เขตไปวา ทางดานนี้เราไมคอยรู เราก็จะใชวิธีอุดหนุนเงินไป 

ใหจัดหากันเอง”28 

 ซึ่งทางนายแสวง บุญรักศรีปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรีไดกลาวถึง

ยุทธศาสตรดานการศึกษาไววา 

“นโยบายดานการศึกษาที่ทาง อบจ. มีก็จะเปนการสนับสนุนดานการเรียนรูใหแก

เด็ก ๆ ในพื้นที่ สนับสนุนอุปกรณการศึกษา การสรางศูนยเด็กเล็กเพื่อเปนการเตรียม

ความพรอมใหกับเด็กกอนวัยเรียน ซึ่งศูนยเด็กเล็กเนี่ยจะมีอยูแทบทุก อบต. เราก็จะ

สนับสนุนงบประมาณลงไปในสวนตาง ๆ โดยใหทางศูนยไปดําเนินการตอ แลวก็

รายงานกับมายังเราเปนชวง ๆ วาในสิ่งที่ทําลงไปมีประโยชนไหม เพียงพอหรือไม 

โดยเฉพาะในปจจุบันปญหายาเสพติดที่มีมากขึ้น ทําใหเราตองพยายามสนับสนุนให

                                                            
27สัมภาษณ นางสาวเรวดี  รัตนสินทวีสุข, สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ, 5 มีนาคม 2552. 
28สัมภาษณ นายเฉลิม วงษไพร, นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี, 5 มีนาคม 

2552. 
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มีการศึกษาถึงความรายแรงที่จะเกิดขึ้น การสรางพื้นที่ใหเปนลานกีฬาตาง ๆ ซึ่ง

ชาวบานก็ใหการสนับสนุนเปนอยางดี”29 
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการทองเที่ยว 
ประเด็นการการพัฒนาดานการทองเที่ยวองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรีไดมีการ

กําหนดไวในสวนของแนวทาง ดังนี้คือ 1. การพัฒนาแหลงทองเที่ยว 2. การเสริมสรางจุดแข็งการ

ทองเที่ยวจังหวัดสระบุรี  3. การประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว ซึ่งนายเฉลิม วงษไพร ไดกลาวถึง

การการพัฒนาดานการทองเที่ยวในสวนขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรีไววา 

“ในดานการทองเที่ยว สระบุรีนี่ผมคิดมานาน ทางจังหวัดก็คิด ซึ่งผมก็มอบหมายให

ทานปลัดไปดูแลวาตรงไหนเปนแหลงทองเที่ยว แลวทําไงเราจะสามารถบริการ

ประชาชนโดยที่เขาไมเสียเวลามากนัก แบบนี้คุยกันในที่ประชุมวาเราจะบริการอะไร

ใหเคาได เชนรถตูสําหรับไหวพระ 9 วัดจังหวัดสระบุรี แลวก็วันเดียวจบ”30 

 ซึ่งนายสุชา เข็มมา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ไดแสดงความ

คิดเห็นถึงยุทธศาสตรการทองเที่ยวเอาไววา 

“สําหรับผม ต้ังแตตนปงบประมาณเปนตนมา ผมสังเกตวามีการพูดถึงการทองเที่ยว

เยอะมาก รวมถึงการพยายามสื่อสารถึงชาวบาน โดยในพื้นที่ของผมมีทะเลสาบบาน

หมอและหอดูดาว ซึ่งกําลังสื่อสารเรื่องนี้โดยตรงกับชาวบานอยู เพราะเราเล็งเห็นถึง

รายไดจากการทองเที่ยวและกอใหเกิดรายไดและอาชีพ เกิดเศรษฐกิจที่มันดีข้ึน และ

ชาวบานก็ตอบรับในสวนที่อยูในแวดวงลอมนั้น แตยังมีแรงตานอยูในบริเวณรอบ

นอก กลับกลายเปนขอกังขากันอยูวาทาง อบจ. จะไปเอาที่ตรงแถว ๆ นั้นมาใชเพื่อ

ประโยชนสวนตัว ซึ่งก็มีปญหาอยูบาง”31 

 โดยนางสาวเรวดี  รัตนสินทวีสุข สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดอําเภอเฉลิม

พระเกียรติ ไดแสดงความคิดเห็นไวดวยวา 

                                                            
29สัมภาษณ นายแสวง บุญรักศรี, ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี,  6 มีนาคม 

2552. 
30สัมภาษณ นายเฉลิม วงษไพร, นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี, 5 มีนาคม 

2552. 
31สัมภาษณ นายสุชา  เข็มมา,  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี,  

7 มีนาคม 2552.   
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“อยางในบางพื้นที่ เชน ทุงทานตะวันทานนายกฯก็จะสนับสนุนไปทางจังหวัดอยูแลว  

เคาก็จะกระจายไปออกไปเพราะเราก็จะสื่อสารกับทางผู ใหญบานโดยตรง 

ผูใหญบานก็ไปส่ือสารกับประชาชนอีกที ซึ่งประชาชนก็เขาใจและก็ใหความรวมมือ

กับเราเปนอยางดี”32 

 ซึ่งนายแสวง บุญรักศรีปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรีไดแสดงความคิดเห็น

เพิ่มเติมในสวนของการสื่อสารดานการพัฒนาดานการทองเที่ยว ไววา 

“สําหรับจังหวัดสระบุรีในสวนของการทองเที่ยวนั้น จะทําไดงายเพราะทางจังหวัดเรา

มีทรัพยากรดานการทองเที่ยวที่หลากหลาย มันก็เหมือนกับมีตนทุนทั้งที่สรางขึ้นมา

ใหม ทั้งที่มีอยูเดิมทั้งเชิงประวัติศาสตรทั้งเชิงวัฒนธรรมมีรีสอรท โรงแรมรองรับ

มากมาย ดานคมนาคมก็สะดวก อากาศก็ใชไดแมมันจะมีอุตสาหกรรมใหญ ๆ แตก็

ไมเปนอุปสรรคกับการทองเที่ยวของจังหวัดเราแตอยางใด”33 
ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาดานความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน และ

อาชญากรรม 
ประเด็นการพัฒนาดานความปลอดภัยในชีวิต  ทรัพยสิน และอาชญากรรมองคการ

บริหารสวนจังหวัดสระบุรีไดมีการกําหนดไวในสวนของแนวทาง ดังนี้คือ 1. การเพิ่มศักยภาพใน

การดูแลรักษาความปลอดภัยใหกับประชาชน 2. การลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ 3. สนับสนุน

กิจกรรม ลด ละ เลิก ยาเสพติด ซึ่งนายเฉลิม วงษไพร นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรีได

กลาวถึงการพัฒนาดานความปลอดภัยในชีวิต  ทรัพยสิน และอาชญากรรมในสวนขององคการ

บริหารสวนจังหวัดสระบุรีไววา 

“สําหรับปญหาที่เกิดขึ้นและแกไขไดยากนาจะเปนในดานของปญหาอาชญากรรม

และยาเสพติด การลักเล็กขโมยนอย ซึ่งการที่เราจะเขาไปสื่อสารกับชาวบานในสวน

นี้เราตองหาผูที่เชี่ยวชาญเขาไปพูดคุยกับชาวบานโดยตรง หรือไมก็ใหผูที่ชาวบาน

นับถือเขาไปลงพื้นที่ ซึ่งในสวนของตัวผมเองหากมีเวลาผมก็จะลงไปแกไขปญหาที่

เกิดขึ้นดวยตนเองบาง หรือไมก็ส่ังการไปยังสวนที่เกี่ยวของใหเขาไปชวยดูแลในสวน

                                                            
32สัมภาษณ นางสาวเรวดี  รัตนสินทวีสุข, สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ, 5 มีนาคม 2552. 
33สัมภาษณ นายแสวง บุญรักศรี, ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี,  6 มีนาคม 

2552. 
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ดังกลาวใหมากข้ึน เพราะมันก็ถือวาเปนปญหาใหญที่แกยากและการสื่อสารลงไป 

ก็ยากตามไปดวย”34 

 ซึ่งนายแสวง บุญรักศรีปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรีไดแสดงความคิดเห็น

สอดคลองกับทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุ รีในสวนของการพัฒนาดาน 

ความปลอดภัยในสังคมไววา 

“ดานความปลอดภัยมันคอนขางยากมาก อาจจะเปนเพราะวามันเปนภาคอุตสาหกรรม

ก็ได สวนในภาคแรงงานมันก็เปนคนวัยหนุมวัยสาว เพราะฉะนั้นเรื่องรถเร่ืองลัก

ขโมยมันถึงมีสถิติสูงอยูในทุกวันนี้ ถือวาเรื่องความมั่นคงมันยากและก็มีสถิติสูงอยู 

เพราะ อบจ. สามารถเขาไปดูไดนอยมาก เพราะเราดูแลไดเพียงระบบ เพราะหนาที่

โดยตรงเคามีตํารวจและหนวยปกครองอยูแลวเราก็แคเขาไปเสริม และพยายามสง

ผูเชี่ยวชาญลงไปเพื่อพูดคุยทําความเขาใจกับชาวบานเพื่อหาทางชวยกันปองกันใหม

มากขึ้น”35 
 ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาดานองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหาร
จัดการที่ดี 

 ประเด็นการพัฒนาดานพัฒนาองคกรและบุคคลกรภาครัฐสูการบริหารจัดการที่ดี

องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรีไดมีการกําหนดไวในสวนของแนวทาง ดังนี้คือ 1. การพัฒนา

ศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากร 2. การพัฒนาระบบบริหารงานองคกร 3. การพัฒนาคุณภาพ

ใหบริการประชาชน 4. การสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม ซึ่ง 

นายเฉลิม วงษไพร นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรีไดกลาวถึงการพัฒนาดานพัฒนา

องคกรและบุคคลกรภาครัฐสูการบริหารจัดการที่ดีในสวนขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี 

ไววา 

“ในสวนของการพัฒนาดังกลาวอยางกรณี  การสง เสริมและพัฒนาระบบ

ประชาธิปไตยในทองถิ่น เมื่อทาง กกต. ซึ่งเคามีหนาที่โดยตรงในสวนนี้ มีการขอ

ความรวมมือมา เชน การจะขอใหเราชวยพิมพแผนพับ หรือพิมพอะไรตาง ๆ ที่ทาง

เคาไมมีหรือไมสามารถทําได เราก็ใหความรวมมือตลอด เพราะในสวนดังกลาว มัน

                                                            
34สัมภาษณ นายเฉลิม วงษไพร, นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี, 5 มีนาคม 

2552. 
35สัมภาษณ นายแสวง บุญรักศรี, ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี,  6 มีนาคม 

2552. 
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เปนหนาที่ของ กกต. อยูแลว เราเพียงแคคอยใหการสนับสนุนในสิ่งที่ขอมาก็

เทานั้น”36 

 ซึ่งนางสาวเรวดี  รัตนสินทวีสุข สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดอําเภอเฉลิม

พระเกียรติ ไดแสดงความคิดเห็นถึงการพัฒนาดานพัฒนาองคกรและบุคคลกรภาครัฐสูการบริหาร

จัดการที่ดีในสวนของประชาธิปไตยไววา 

“การพัฒนาอุดมการณ  เชน เกี่ยวกับเร่ืองการรักชาติ ประชาธิปไตยเรื่องการเลือกตั้ง  

มันอยูที่บางกลุมเขางาย บางกลุมก็เขายาก บางกลุมก็ไมเปดรับ ถานําเสนอในบาง

เร่ืองเคาไมชอบตรงนี้เคาก็จะไมเปดรับ ยิ่งในชวงการแบงฝายการพัฒนาตรงนั้นยิ่งดู

จะยากขึ้น ๆ”37 

 ซึ่งนายแสวง บุญรักศรีปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรีไดแสดงความคิดเห็น 

ไววา 

“ในเรื่องขององคกรและระบบงาน ผมวาตอนนี้มันเริ่มงาย เพราะเราใชเครือขายใน

ระดับหมูบานที่มี เพราะสวนใหญคนในหมูบานเคากินกันหลายตําแหนง อยางอสม. 

ก็ดี ซึ่งคนทางนั้นเคาก็จะสะทอนใหเรา และมีการประเมินผลใหซึ่งก็หลาย ๆ เร่ือง 

โดยสวนกลางก็มีการบังคับใหประเมินดวย ทางเราก็มีการประเมินการทํางานดวย

เชนกัน ผลการประเมินจึงมีเยอะทําใหมันสะทอนภาพใหเราเห็น พอมองภาพหลาย ๆ 

จุดเราก็จะเห็นตรงกันวามันเชื่อถือได ทําใหเราแกไขไดตรงจุด โดยเฉพาะเรื่องการ

ทุจริต เพราะอะไรที่มันไมชอบมาพากลก็จะรูจริงและรูได”38 
สรุปสารของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี 
จากการบริหารจัดการยุทธศาสตรและแผนงานพัฒนาจังหวัดสระบุรีขององคการ

บริหารสวนจังหวัดสระบุรี ทําใหไดทราบถึงประเด็นที่สามารถสื่อสารกับประชาชนไดงายและยาก 

แตตางกันออกไปในแตละยุทธศาสตร เพราะบางสิ่งทางองคการบริหารสวนจังหวัดก็สามารถ

ติดตอและประสานงานไดโดยตรงกับประชาชนในพื้นที่ ก็จะทําใหเกิดประสิทธิภาพที่ดี แตในบาง

                                                            
36สัมภาษณ นายเฉลิม วงษไพร, นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี, 5 มีนาคม 

2552. 
37สัมภาษณ นางสาวเรวดี  รัตนสินทวีสุข, สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ, 5 มีนาคม 2552. 
38สัมภาษณ นายแสวง บุญรักศรี, ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี,  6 มีนาคม 

2552. 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาทางองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรีก็ไมสามารถทํากับไดโดยตรง ตองมี

การอาศัยหนวยงานที่เกี่ยวของ อยางเชน การจะสรางโรงงานกําจัดขยะสักแหง ซึ่งอยูใน

ความสามารถขององคการบริหารสวนจังหวัดที่จะทําได แตก็ติดขัดอยูที่ปญหานโยบายการทํางาน

ที่เกิดขึ้นจากสวนราชการที่ใหญกวา ซึ่งการพัฒนาในทุกยุทธศาสตรยังตองอาศัยการทําความ

เขาใจกับประชาชนอีกมากเพราะระดับความรู (knowledge levels ) ความเขาใจยังไมเทาเทียมกัน 

ประชาชนยังขาดความรูและยังมี ระบบสังคมและวัฒนธรรม (socio–culture system) ที่มีสวน

กําหนดพฤติกรรมของประชาชนที่แตกตางกันออกไป เพราะประชาชนในพื้นที่ยังมีความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมความเชื่อที่มีมาแตดังเดิมทําใหการสื่อสารในเรื่องการพัฒนาในบาง

ประเด็นยังตองสื่อสารและทําความเขาใจกับประชาชนเพิ่มข้ึน และยังตองใชเวลา รวมทั้งผูสงสาร

ตองใชทักษะการสื่อสาร (communication skills) ทําความเขาใจ กับประชาชนในการพัฒนา 

เปดรับความคิดเห็นตาง ๆ นําเนื้อหาจากสื่อเพื่อสงตอไปยังผูรับนอกจากจะเลือกสารที่สงแลว  

ผูที่ทําหนาที่สงตอหรือกรองสาร (gatekeeper) จะตองมีความเขาใจตรงกันเพื่อใหมีการกรองสาร

และเลือกสารที่เห็นวาเหมาะสมสําหรับผูรับสาร ตอไป 
ชองทางการสื่อสาร (Channel: C) 
ชองทางในการสงขาวสาร ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี นั้น ทํามีการ

ส่ือสารผานในหลายชองทาง  เชน ส่ือแบบเผชิญหนา, ส่ือวิทยุโทรทัศน (TV), หนังสือพิมพ,  

ส่ือแผนพับและใบปลิว, ส่ือบุคคล และสื่อกิจกรรมงานประเพณี ฯลฯ  โดยในสวนหลายชองทาง

เพื่อการสื่อสารในสวนนี้ นายเฉลิม วงษไพร นายกองคการบริหารสวนจังหวัดจะเปนผูเลือกใชส่ือ 

ในการสงขาวสารไปยังผู รับสาร  เพื่อให เกิดการเขาถึงกลุมเปาหมายคือประชาชนใหได

ประสิทธิภาพสูงสุดโดยเริ่มจาก 
สื่อสารแบบเผชิญหนา 
ชองทางการสื่อสารแบบเผชิญหนานี้เปนชองทางหลักในการสงขาวสารเพราะตนตอ

ของขาวนั้นมาจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรีเปนหลักเพื่อการพัฒนา ในประเด็น

ยุทธศาสตรตาง ๆ โดย นายเฉลิม วงษไพร ไดเลือกใชการสื่อสารแบบเผชิญหนาเปนหลัก โดยการ

ติดตอกับประชาชนโดยตรงและผานตัวแทนอยาง สจ. กํานัน ผูใหญบาน เปนตน  ในการชวย

กระจายขอมูลใหไดถูกตองแมนยํามากขึ้นและสื่อออกไปอยางกวางขวาง  โดยนายเฉลิม วงษไพร 

ไดกลาวถึงการสื่อสารแบบเผชิญหนาไววา 

“สําหรับผม เวลาผมจะสื่อสารออกไป อยางเชนการทํางบประมาณประจําปหรืองบ

เหลือจาย ผมก็จะเชิญ สจ. ทั้ง 30 ทาน แตละอําเภอ รองนายกฯ ที่ปรึกษา เลขา 

ผอ. ทั้งหมดและก็ปลัดองคการฯ มาประชุมพรอมกันและสั่งงานลงไป เพื่อใหรับรูวา
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เราจะทําอะไร อยางไร เพื่อใหเปนไปแนวทางเดียวกัน หรือไมเวลามีงานในสวนตาง 

ๆ ผมก็ไป ซึ่งในงานตาง ๆ ก็จะเจอชาวบานก็เขาไปพบพูดคุยกับเขาวามีปญหาอะไร

ใหทาง อบจ. ชวยหรือแกไขบางไหม อยากไดอะไร ชาวบานก็จะบอกออกมา หากทํา

ไดเลยผมก็จะสั่งการลงไปแตหากติดในดานอื่น ๆ เราก็จะนํามาประชุมกันวาเราจะ

จัดการปญหานั้นอยางไร หรือบางคร้ังชาวบานที่รูจักกับผมก็จะไปหาผมที่บานบางที่

อบจ. บาง เราก็มาพูดคุยกันถึงปญหาที่เขาตองการใหชวย มันทําใหเราสามารถ

แกไขไดตรงจุดกวาการผานไปผานมาจนทําใหกลายเปนวา ปญหาที่จะแกไขมันคือ

อะไร”39 

 ซึ่งนางสาวเรวดี  รัตนสินทวีสุข  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดอําเภอเฉลิม

พระเกียรติ  ไดการถึงการสื่อสารของ นายเฉลิม วงษไพรนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี 

ไววา 

“สําหรับทานนายกก็จะมีการเรียกประชุมกอน  อยางเชน ถามีงานในพื้นที่โดยตรงก็

จะเรียกมานั่งคุยโดยตรง กับ สจ.ในพื้นที่  ก็จะบอกวามีอะไร ตองทําอยางไร และ  

คุณสามารถจะแกไขอยางไร  หรือวาเราจะมารวมกันแกไขไดอยางไร ก็มีการลงมา

พูดคุยกัน ถึงงานที่จะทํา คือทานจะสั่งงานโดยตรงมาที่เราเลย ซึ่งมันก็ดีไมตองผาน

หลาย ๆ ข้ันตอน”40 

 นอกจากการสื่อสารแบบเผชิญหนาโดยการเรียกประชุมจากผูที่เกี่ยวของเพื่อส่ังงาน

แลว ยังพบวานายเฉลิม วงษไพรนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ยังมีการลงพื้นที่เพื่อพบ

และพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่เพื่อทราบถึงปญหาและสิ่งที่ควรจะทําเพื่อการพัฒนาทองถิ่น โดย

นายสาโรจน อยูสบายรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบานหมอ ไดกลาวถึง นายเฉลิม 

วงษไพร ไววา 

“สวนใหญ ทานนายกจะลงมายังพื้นที่เอง มาพูดคุยพบกับประชาชนโดยตรง เพราะ

สวนใหญเวลามีงานบุญ งานประจําปทานตองมารวมงานกับชาวบานอยูเปนประจํา 

จึงทําใหสวนใหญเวลาประชาชนตองการอะไรหรือเวลาทานนายกฯตองการบอก

                                                            
39สัมภาษณ นายเฉลิม วงษไพร, นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี, 5 มีนาคม 

2552. 
40สัมภาษณ นางสาวเรวดี  รัตนสินทวีสุข, สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ, 5 มีนาคม 2552. 
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อะไรกับประชาชน ทานก็จะพูดคุยโดยตรง ไมตองผานทาน สจ. เลยก็บอย เวลา

ประชาชนมีอะไร ก็สามารถไปพบไปพูดคุยกับทานไดโดยตรง”41 

 ซึ่งสอดคลองจากการแสดงความคิดเห็นของนายพิสน  สมณะ ประชาชนในอําเภอ

พระพุทธบาทพื้นที่ถึงการสื่อสารของนายเฉลิม วงษไพร วา 

“ตัวทานนายกฯเฉลิม เทาที่เห็นทานจะลงมาพบและพูดคุยกับพวกเราโดยตรง อยาง

เราตองการอะไรก็ไปหาทาน ถาไมเจอก็ฝากเรื่องไว พอเรื่องถึงทานทานก็จะรับและ

เอาไปทําจนสําเร็จ อีกอยาง เราจะพบเจอทานเปนประจําอยูแลว เวลาบานใครมีงาน

บวช งานแตง หรือที่ไหนมีงานศพ หากทานวางก็จะไป แลวทานก็ถามใครมีปญหา

อะไรก็บอกทานมา ทานก็รับแลวก็เอาไปทํา สวนใหญหากเรื่องถึงทานก็จะเร็วเสมอ 

เพราะทานนายกเฉลิมฯ เปนคนใจรอน มีอะไรก็ทําทันทีไมตองรอ”42 

 ซึ่งนายนายแสวง บุญรักศรี  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ยังกลาวเนนถึง

การสื่อสารแบบเผชิญหนาของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรีไววา 

“ในสวนนี้ผมคิดวา การสื่อสารโดยตรงกับประชาชนถือไดวาเปนชองทางหลักที่ใช

จริงของทานายกฯ เพราะสามารถรับรูและเขาถึงประชาชนไดโดยตรง รับทราบถึง

ปญหาตาง ๆ โดยไมตองผานคนกลาง ซึ่งเปนวิธีที่ดีและรวดเร็วในการชวยเหลือหรือ

กระทําการใด ๆ ใหแกประชาชนในพื้นที่ของเรา”43 

 จะเห็นไดวาการสื่อสารแบบเผชิญหนา เปนชองทางที่นายกองคการบริหารสวน

จังหวัดสระบุรีเลือกใชและไดผลดีที่สุดเพราะประชาชนในพื้นที่จะไดรับขอมูลโดยตรง สามารถ

สอบถามขอมูลในประเด็นที่สงสัย โตตอบคําถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีโอกาสทําความเขาใจ

กับประชาชน อธิบาย เผยแพรขอมูลขาวสารของทางราชการใหประชาชนรับทราบขาวสารใหกับ

ประชาชนในพื้นที่ ทําใหการสื่อสารขอมูลเกิดประสิทธิภาพและเขาถึงประชาชนมากที่สุด 
  

                                                            
41สัมภาษณ นายสาโรจน อยูสบาย, รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบาน

หมอ, 20 กรกฎาคม 2557. 
42สัมภาษณ นายพิสน  สมณะ, ประชาชนในพื้นที่อําเภอพระพุทธบาท, 7 มีนาคม 

2552. 
43สัมภาษณ นายแสวง บุญรักศรี, ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี,  6 มีนาคม 

2552. 
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 สื่อวิทยุกระจายเสียง และโทรทัศน (TV) 
 การใชส่ือวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศนเปนเพียงตัวชวยในการนําเสนอและเผยแพร

ขอมูล ขาวสารและผลงานการปฏิบัติงานใหประชาชนรับทราบขาวสาร ประชาสัมพันธขาว หรือ

สารที่ตองการใหประชาชนรับทราบ ขอความรวมมือ ในกิจกรรมตาง ๆ ของจังหวัด นั้น อาจใชส่ือ

โทรทัศนจากสวนกลางมาทําขาวแตทั้งนี้มีขอจํากัดอยูที่งบประมาณตามแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาจังหวัดของสวนทองถิ่น เพราะโทรทัศนนั้นใชงบประมาณสูง จึงเลือกใชวิทยุกระจายเสียง

เปนสื่อหลักมากกวา  เพื่อใชสงขอมูลขาวสาร ซึ่งนายเฉลิม วงษไพร นายกองคการบริหารสวน

จังหวัดสระบุรี ยังไดแสดงความคิดเห็นไดการใชส่ือมวลชนของทานไววา 

“เวลาผมจะใชส่ือมวลชน ผมก็จะเชิญพวกเคามาเพื่อแถลงขาวแลวก็คุยกันเปนเรื่อง ๆ 

ซึ่งบางครั้งก็จะชวนผูส่ือขาวลงพื้นที่ไปดวย โดยเฉพาะยิ่งการมีสอบหรือประกวด

ราคา ก็จะใหผูส่ือขาวไปชวยสังเกตวาผูรับเหมายินยอมกันไหม กีดขวางกันหรือไม 

และจะทําอะไรใหราชการไดรับประโยชนมากที่สุด สวนมาก็เปนสื่อในทองถิ่น  

สวนสื่อในจังหวัดสระบุรีก็มีอยูอยางไทยรัฐ เดลินิวส เปนตน แตส่ือโทรทัศน 

สวนใหญไมคอยมี”44 

 ซึ่งนายแสวง  บุญรักศรี  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุ รี  ยังไดแสดง 

ความคิดเห็นถึงการใชส่ืออยางวิทยุ โทรทัศน ในพื้นที่ไววา 

“ในปจจุบันการใชส่ืออยางอินเตอรเน็ตถือไดวางายและมีการกระจายไปไดอยาง

รวดเร็ว ซึ่งทาง อบจ. สระบุรีเองก็จะมีเว็บไชตของทาง อบจ. ใหประชาชนเขามาดู 

ใหขอมูลขาวสารที่ประชาชนตองการ เผยแพรการทํางานในโครงการตาง ๆ ซึ่งถือวา

เปนชองทางที่ ดี อีกทางหนึ่ง นอกจากอินเตอร เน็ตเราก็จะมี ส่ือทองถิ่นอยาง

วิทยุกระจายเสียงของทองถิ่นในการนําเสนอขาวสารสูประชาชน ซึ่งมีอยูทุกพื้นที่ 

ทั่ว ๆ ไปในจังหวัดสระบุรี”45 
 สื่ออินเตอรเน็ต 
 สําหรับในสวนของสื่ออินเตอรเน็ต ซึ่งในปจจุบันเปนสื่อที่มีผูติดตามและใหความสนใจ

มากที่สุดและเปนสื่อที่สามารถกระจายขาวสารไดอยางรวดเร็ว ตัวอยางของสื่ออินเตอรเน็ต เชน 

                                                            
44สัมภาษณ นายเฉลิม วงษไพร, นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี, 5 มีนาคม 

2552 
45สัมภาษณ นายแสวง บุญรักศรี, ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี, 6 มีนาคม 

2552. 
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Facebook Instragram Twitter ซึ่งนายเฉลิม วงษไพร ไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับส่ืออินเตอรเน็ต 

ไววา 

“สวนใหญเราก็จะใชโทรศัพทหากันเปนสวนใหญ เพราะมันติดตองาย สวนสื่ออยาง

อินเตอรเน็ต ตัวผมเองไมไดใชแตลูกนองใชอยู คือมีการรับขอมูลทางอินเตอรเน็ต

บาง สวนโทรทัศนถาเปนตัวผมเองก็ไมคอยออก ประเภททําดีแตไมเดน อะไร

ประมาณนั้น นาน ๆ จะมีคร้ังหนึ่ง”46 

 ทําใหเห็นวาสําหรับนายเฉลิม วงษไพร ไมไดใชส่ืออินเตอรเน็ตในการสื่อสารกับ

ประชาชน ซึ่งตางกับ นายสุชา  เข็มมาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรีที่ใช 

ส่ืออินเตอรเน็ตในการติดตอส่ือสารเพื่อความสะดวกรวดเร็ว โดยความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช 

ส่ืออินเตอรเน็ตที่ไมสอดคลองกับทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไววา 

“สําหรับผม การใชส่ืออินเตอรเน็ตเปนขอดีอยางหนึ่งที่สามารถเขาถึงประชาชน 

โดยเฉพาะกลุมวัยรุนและวัยทํางานที่ชอบการใชอินเตอรเน็ตเปนประจํา ยิ่งเด็ก ๆ รุน

ใหมสมัยนี้ มีสมารทโฟนกันแทบทุกคน การดูขาวสารหรือติดตามขาวสารก็ดูกันแต

ในสมารทโฟน ซึ่งผมมองวา บางครั้งมันสงผลดีตอส่ิงที่เราพยายามจะสื่อลงไปหา

ประชาชนเชนกัน เพราะพอมีขาวใหม ๆ หรือโครงการอะไร พอเราลงไปที่ 

Facebook เทานั้น พอเด็ก ๆ หรือผูที่ใชและติดตาม Facebook ของเราเห็นก็จะชวย

บอกตอ ๆ ไปแกพอแมพี่นอง ปูยาตายาย สุดทายก็จะรูกันแทบทั้งหมูบาน บางครั้ง

กลับดีกวาการที่เราไปพูดใหชาวบานฟงอีก”47 
 สื่อบุคคล 
 ส่ือบุคคลเปนการสื่อสารที่ไดผลเร็วและตรงกลุมเปาหมายที่สุดเพราะมีเครือขายตาง ๆ 

ในจังหวัดเปนเครื่องมือเพื่อชวยเผยแพรขอมูลขาวสาร และใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยสื่อผาน

ทางผูนําชุมชน สมาชิก อบจ. กํานัน ผูใหญบาน กลุมเครือขาย หรือบุคคลประชาชนที่อยูในพื้นที่

นั้น ๆ ใหการยอมรับมาชวยเผยแพรขาวสารใหมีประสิทธิภาพเปนสื่อที่ไดผลตรงตามเปาหมาย

ชัดเจน และสงตอขอมูลขาวสารลงไปไดโดยตรงทําใหการสงขอมูลมีการตอบรับไดรวดเร็วและ  

                                                            
46สัมภาษณ นายเฉลิม วงษไพร, นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี, 5 มีนาคม 

2552 
47สัมภาษณ นายสุชา  เข็มมา,  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี,  

7 มีนาคม 2552.   
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ตรงตัวไปยังประชาชนมากแตมีการรับขอมูลในวงที่แคบแตตรงเปาหมายมากที่สุดสําหรับในสวน

ของสื่อบุคคลนั้น นายเฉลิม วงษไพร ไดกลาวแสดงความคิดเห็นในการใชส่ือบุคคลไววา 

“ในการสื่อสารลงไป ผมคิดวาแคผมคนเดียวคงไมพอ เพราะฝายบริหารนายกฯคน

เดียวไมสามารถดําเนินการไดทั้งจังหวัด ผมจึงอาศัย สจ. เอาความเดือดรอนของ

ประชาชนมาใหผม ผมก็ส่ังใหเคาไปทํา แตทั้งนี้ทั้งนั้น ตองอยูในกรอบของกฎหมาย

ระเบียบของทางราชการ”48 

 ซึ่งการใชส่ือบุคคล นายเฉลิม วงษไพร ยังกลาวตอไปวา 

“ไมเพียงแคสจ. เทานั้นที่ผมส่ังงานลงไป บางครั้งก็จะเปนกลุมบุคคลบาง อยางเชน 

ในอําเภอเสาไหถือไดวาขึ้นชื่อเร่ืองขาว การที่ผมจะสื่อสารลงไปถึงประชาชน ผมก็จะ

อาศัยกลุมชาวนาซึ่งเปนคนในพื้นที่ เอามาคุยกันวาเดือนรอนอะไรที่จะใหอบจ. ชวย 

ผมก็จะใหความชวยเหลือผานกลุมดังกลาวไป เผื่อใหชาวบานไดรับความชวยเหลือ

โดยตรง ไมเพียงเทานั้นผมก็ยังมี กลุม อสม. เปนผูชวยในการประสานกับชาวบาน

อีกทางหนึ่ง เพราะ อสม. มีอยูทุกหมูบาน มันชวยใหการสื่อสารลงไปทําไดไวขึ้น”49 

 โดยนายแสวง บุญรักศรี ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดไดกลาวแสดงความคิดเห็น

เพิ่มเติมในการใชส่ือบุคคลของนายเฉลิม วงษไพร ไววา 

“สําหรับชองทางที่ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี มีไปถึงประชาชนนั้น 

ปกติถาเปนชองทางหลักจริง ๆ ก็จะเปนกลุมสมาชิกก็จะมีอยูทุกเขตทุกตําบลคือ

กลุมที่มีหนาที่ หรือไมก็จะเปนกลุมเครือขายภาคประชาชน อยาง อสม. กํานัน 

ผูใหญบาน อยางกรณีผม ถือวาเปนชองทางโดยตรง ซึ่งมาจากการที่กฎหมายบังคับ 

ซึ่งสวนใหญก็จะเปนเชิงนโยบายใหผมไปถายทอด เพราะฉะนั้นในเรื่องแผนงาน

ทั้งหลาย ผมในฐานะปลัดฯก็จะรับในเชิงนโยบายไปปฏิบัติ สูภาคตาง ๆ ซึ่งเปน

ชองทางหลักที่ใชส่ือสารสูประชาชนในพื้นที่ตาง ๆ ”50 

 

                                                            
48สัมภาษณ นายเฉลิม วงษไพร, นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี, 5 มีนาคม 

2552. 
49สัมภาษณ นายเฉลิม วงษไพร, นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี, 5 มีนาคม 

2552. 
50สัมภาษณ นายแสวง บุญรักศรี, ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี, 6 มีนาคม 

2552. 
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 ซึ่งนายสุชา  เข็มมา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ไดแสดงความ

คิดเห็นสอดคลองกับปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรีถึงการใชส่ือบุคคลของนายกองคการ

บริหารสวนจังหวัดสระบุรีไววา 

“จังหวัดสระบุรีมีพื้นที่ทั้งสิ้น 12   อําเภอซึ่งก็หางไกลกันพอสมควร ทําใหในการลง

พื้นที่ของทานนายกเฉลิมฯ อาจจะไมสามารถเขาไปถึงไดในทุกพื้นที่ ในบางพื้นที่

ทานก็จะใหสจ. ประจําพื้นที่ กลุม อสม. กํานัน ผูใหญบาน เขาไปพบและพูดคุยรับ

ปญหากับประชาชนโดยตรง และก็นํามาเขาที่ประชุมใหทานตัดสินใจวาจะทํา

อยางไรกับปญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งผมวามันก็ดี เพราะหากทานนายกเฉลิมฯตองลงไปใน

ทุก ๆ พื้นที่ การทํางานก็จะชาลง กวาจะลงไปไดครบ มันตองใชเวลาและเสียเวลา

มากกวาการจะสงใหผมหรือผูที่อยูในพื้นที่เขาหาประชาชนแทนบางในบางพื้นที่ 

ก็เทานั้น”51 
 สื่อสิ่งพิมพ 
 สําหรับส่ือส่ิงพิมพอยางเอกสารลายลักษณอักษร ถือไดวาเปนสื่อกลางที่มีความ

ถูกตองแมนยํามีความผิดพลาดนอยกวาสื่ออ่ืน ๆ และงายตอการชี้แจงรายละเอียดทําใหขอมูล

ขาวสารมีความสมบูรณมากที่สุด และไมมีความคลาดเคลื่อนในการสงผานขอมูลนายกองคการ

บริหารสวนจังหวัดสระบุรี จึงเลือกใชส่ือส่ิงพิมพ เอกสารตาง ๆ ประเภทแผนพับ ใบปลิวในการ

เผยแพรขอมูลขาวสารที่มีรายละเอียดมาก เพื่อใชเผยแพรสารไปยังประชาชนโดยนายเฉลิม  

วงษไพร ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ือส่ิงพิมพไววา 

“อยางการทําเปนหนังสือสงไปยังสวนตาง ๆ การสั่งงานผานหนังสือ ก็มีบาง แตก็ไม

มาก เพราะสวนใหญผมก็จะสั่งการลงไปโดยตรงถึง สจ. กํานัน ผูใหญบาง โดยการ

ส่ังการทางโทรศัพทบาง การนัดประชุม หรือไมก็เรียกเขามาพบแลวก็ส่ังลงไป ยิ่งถา

ดวนมาก ๆ ก็โทรสั่งใหทําไดเลยไมตองรอ เพราะกวาจะทําเปนหนังสือมันก็นาน บาง

ทีมันก็ไมทันกับเหตุการณที่เกิดขึ้น”52 

 

                                                            
51สัมภาษณ นายสุชา  เข็มมา,  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี,  

7 มีนาคม 2552.   
52สัมภาษณ นายเฉลิม วงษไพร, นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี, 5 มีนาคม 

2552. 
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 ซึ่งนายแสวง บุญรักศรี ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรีไดกลาวเสริมถึง

ประเด็นดังกลาวไววา 

“เวลาทานนายกฯจะสั่งงานมาทางผมในสวนของนโยบายตาง ๆ ที่จะใหไปปฏิบัติก็

จะมีมาเปนในรูปแบบของหนังสือส่ังงาน ซึ่งเปนเอกสารที่ชัดเจนสําหรับเราเอาไป

อางอิงและนําไปปฏิบัติ รวมทั้งการแสดงเอกสารการเปดจายการทําโครงการตาง ๆ 

ของทาง อบจ. เผื่อใหเกิดความโปรงใส ทุกอยางที่เปนโครงการเราจึงตองทําเปน

หนังสือไวใหเรียบรอย เพราะหนังสือเหลานั้นเรายังคงตองอาศัยเปนสื่อผานไปยัง

หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และในสวนที่เราไมสามารถสั่งไดโดยตรง หรือแมแต

การแสดงความคิดเห็นตาง ๆ เปนตน”53 
 สรุปชองทางในการสื่อสารของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
 จะเห็นวาในสวนของชองทางในการสื่อสารของนายเฉลิม วงษไพร สวนใหญจะเปน

การสื่อสารแบบเผชิญหนา การใชส่ือบุคคล การใชส่ือวิทยุ โทรทัศน ส่ืออินเตอรเน็ต และการใชส่ือ

ส่ิงพิมพ โดยจะเห็นวาสื่อที่ไดผลสามารถเขาถึงประชาชนไดดีที่สุด จะเปนการสื่อสารแบบ

เผชิญหนา ซึ่งสวนใหญจะเปนการพบและพูดคุยกับประชาชนโดยตรงของนายกองคการบริหาร

สวนจังหวัดที่มีการลงพื้นที่ไปดูและรับฟงปญหารวมทั้งการแกไขในสิ่งที่ประชาชนตองการ โดยมี

การซักถาม แลกเปลี่ยนประเด็น ความคิดเห็นและสามารถรับขอมูลไดโดยตรง โดยมิตองผาน

กระบวนการตาง ๆ ที่ทําใหเกิดความวุนวาย นอกจากการสื่อสารแบบเผชิญหนา นายกองคการ

บริหารสวนจังหวัดสระบุรียังมีการใชส่ือบุคคล เพื่อลงไปในพื้นที่ที่ไมสามารถเขาไปไดถึง โดยผาน 

สจ. กลุมเครือขายทองถิ่นตาง ๆ อสม. กํานัน ผูใหญบาน เพื่อใหเขาไปรับรูปญหาและสิ่งที่

ประชาชนตองการ กอนนํามาเขาที่ประชุมเพื่อปรึกษาหารือถึงการแกไขและนําไปปฏิบัติ 

นอกจากนั้นยังมีการใชส่ืออยางวิทยุ โทรทัศนและสื่ออินเตอรเน็ตเพื่อใหเกิดชองทางที่ครอบคลุม

ในการสื่อสารมากขึ้น รวมทั้งมีการใชส่ือส่ิงพิมพในการติดตอระหวางหนวยงานเพื่อใหเกิด 

ความชัดเจนและโปรงใสในการปฏิบัติหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อกอใหเกิด

การบูรณาการที่ดีในสวนของการบริหารงานสวนทองถิ่น 

 ดังนั้นจะเห็นไดวาชองทางในการสื่อสารที่นายเฉลิม วงษไพร เนนและใชอยูเปน

ประจําคือชองทางในการสื่อสารแบบเผชิญหนา ซึ่งกอใหเกิดความเขาใจระหวางผูบริหาร 

                                                            
53สัมภาษณ นายแสวง บุญรักศรี, ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี, 6 มีนาคม 
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สวนทองถิ่นและประชาชนมากกกวาการใชชองทางอื่น ๆ และดูเหมือนวาจะเปนชองทางการ

ส่ือสารที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด รองลงมาก็ไดแกส่ือบุคคล เปนตน 
  

ผูรับสาร (Receiver: R) 
 

กระบวนการรับรูขาวสารจากการสื่อสารทางการเมืองของนายกองคการบริหาร 

สวนจังหวัดสระบุรีในชวงปเพื่อการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ผูรับสาร

สามารถรับขาวสารตรงตามที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรีส่ือสารถึงประชาชนผานทาง

ผูนําชุมชนไดแก กํานัน ผูใหญ เปรียบเสมือนเปนบุคคลที่ประชาชนในพื้นที่ใหความไววางใจ

คัดเลือกเขามาเปนตัวแทนของประชาชนและของทางทองถิ่น ซึ่งเปนผูรับสารจากนายกองคการ

บริหารสวนจังหวัดสระบุรีมีแนวคิดในการสื่อสารของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรีดังนี้ 
เจาหนาที่บริหารสวนจังหวัดและสวนทองถิ่น 
ในฐานะ  สจ.  หรือสมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งเปนผู รับคําสั่งจาก 

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรีโดยตรงนายสุชา  เข็มมา  สมาชิกสภาองคการบริหาร 

สวนจังหวัดสระบุรี  เขตอําเภอบานหมอ  ไดแสดงความคิดเห็นไววา 

“ในความรูสึกของผม ผมคิดวาการที่ทานนายกฯลงมาสั่งการโดยตรง มันเปนการลด

ข้ันตอนในกระบวนการสั่งการคือเราไดพูดคุยกับตัวเปาเลยวาปญหาเลยตรงนี้ ๆ 

นาจะทําอะไรแกไขอยางไรมีปญหาอะไรคือเราไดรูในสวนตรงนั้นเลย  คือผมวา

กระบวนการในการสั่งการกวาจะลายลักษณอักษรกวาจะหนังสือกวาจะอะไรกวาจะ

ถึงผมนั้น บางครั้งมันไมทันตอเหตุการณมันผานไปแลว ทําใหเกิดการแกไขได

ลําบาก  เพราะฉะนั้นการเรียกมาพูดคุยแบบนี้ผมวามันมีประสิทธิภาพมากเลย

ทีเดียวยกตัวอยางเรื่องภัยน้ําทวม ทานนายกฯรูวาสมมุติวาอําเภอบานหมอ ทาน สจ.

ลงไปดูหนอยสิมันเกิดขึ้นระดับไหนแลวก็รายงานมาเลย  ข้ันตอนแบบนี้มันทําใหเกิด

ความวองไวในการแกไขปญหาอยางชัดเจน  ถาเกิดในกรณีแบบนี้มัวแตรอกันลงไป

กระบวนการมันก็จะชา  อยางผมลงไปสัมผัสเองแลวผมก็รายงานตรงเองเลย   

ผานการขั้นตอนแคยกหูโทรศัพทวาขณะนี้น้ํา 3 เมตร 2 เมตร แลวนะ อะไรก็วาไป  

แกปญหาไดทันที หรือไมอยางเชน หากตองการรถแม็คโครมาเปดน้ําตรงนี้ตรงนั้นก็



180 

ไปเลย  ไมตองรออะไรอีกมากมาย  เพราะวาทานสามารถสั่งการไดเลยกระบวนการ

บริหารสั่งการไดมาจากการเลือกตั้ง ผมวามันจะเร็ว”54 

 โดยนางสาวเรวดี  รัตนสินทวีสุข  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดอําเภอเฉลิม

พระเกียรติ ไดแสดงความคิดเห็นเสริมประเด็นดังกลาวในฐานะผูรับสารไววา 

“สําหรับโอ คิดวามันเปนการแกปญหาไดตรงจุดไดมากกวา หากเรามาคุยกัน

โดยตรง เพราะ  พอมาคุยกันปุบเราสามารถรูถึงปญหา  เราแกโดยตรงเลยไมตองรอ  

ไมเสียเวลา ซึ่งสวนใหญทานนายกฯ ก็จะทําอยางนั้นตลอด ส่ังมาทางโทรศัพทบาง

หรือไมก็เรียกเราไปพบ ทําใหเรารับรูไดโดยตรงไมตองมานั่งสงสัยวา ทานสั่งแบบนี้

มา เพราะอะไร ทําไมไมทําแบบนี้ โดยในขณะที่เราไปรับคําสั่งหรือทานสั่งมาเราก็จะ

ถามไปไดเลยในสิ่งที่เราสงสัย หรือหากทําไมไดก็จะบอกทานเสนอทานไปใหม ซึ่ง

ทานก็บอกมาวาดี หรือไมดี ซึ่งทําใหการสื่อสารในการทํางานงายขึ้น”55 

 ซึ่งนายแสวง บุญรักศรี ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ไดแสดงความคิดเห็น

ในฐานะผูรับสารจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไววา 

“ในการสื่อสารของทานนายกฯ ผมคิดวามันเปนการสื่อสารในทองถิ่น ในฐานะผูรับ

สารมันไดผลดีกวา อยางเชนเนื้อหาที่ไดรับก็จะมาจากทานนายกโดยตรง เราก็รูวา

ทานตองการอะไร ทําใหงายตอการนําไปปฏิบัติอีกที และมันก็รวดเร็วทันตอความ

ตองการของประชาชน หรือบางครั้งหากเปนทางการก็จะมีมาเปนในรูปแบบของ

หนังสือราชการ หากเราไมเขาใจหรือสงสัยก็ไปถามทานได หรือไมทานก็จะเรียกพวก

เรามาประชุมเพื่อทําความเขาใจในงานที่ส่ังมา”56 

 ซึ่ง นายสาโรจน อยูสบาย รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบานหมอ  

ในฐานะผูรับสารจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรีไดแสดงความคิดเห็นไววา 

 

                                                            
54สัมภาษณ นายสุชา  เข็มมา,  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี,  

7 มีนาคม 2552. 
55สัมภาษณ นางสาวเรวดี  รัตนสินทวีสุข,  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ, 5 มีนาคม 2552. 
56สัมภาษณ นายแสวง บุญรักศรี, ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี,  6 มีนาคม 

2552. 



181 

“ทานเฉลิมฯ เปนกันเองมากครับ เวลาจะทําอะไรทานก็จะทําเลยไมตองรอนาน 

เวลามีปญหาทานก็จะรีบหาทางแกไข มันชวยใหการทํางานงายขึ้นเยอะ เพราะตัวทานและนิสัย

ของทาน”57 
กํานัน 
กํานันถือไดวาเปนผูนําระดับตําบล ที่เปนผู รับขาวสารที่แจงมาจากทางนายก

องคการบริหารสวนจังหวัด ทางสจ. ทางอบต. และมีหนาที่กระจายขาวสารไปยังผูใหญบานทุกหมู 

โดยการเรียกประชุมประชาคมทุกหมู และใชชองทางเครือขายผานทางผูชวยและสารวัตร เปนผู

กระจายขอมูลขาวสารและจากทางการประชุมประจําเดือน จะเปนการสื่อสารที่ไดผลรวดเร็ว สวน

การอธิบายถายทอดขอมูลจะใชเอกสารและชี้แจงรายละเอียด การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของ

นายกองคการบริหารสวนจังหวัด ที่สงมายังประชาชน  โดยนายสมคิด ล้ิมวัฒนพงศ กํานันตําบล 

พุคําจาน อําเภอพระพุทธบาทไดแสดงความเห็นไววา 

“ในฐานะผูรับสาร เวลาไดรับเร่ืองอะไรมาจาก อบจ. หรือทานนายก มันก็ข้ึนอยูกับ

วาใครเปนผูสงมา หากเปนทานนายกเองมันก็ดี เราสามารถรับรูและเขาใจได

โดยตรง แตหากผานมากจากกลุมอ่ืน ๆ อีกทีมันก็อีกอยางหนึ่ง เพราะบางครั้ง

ระหวางทองถิ่นมันก็มีบางที่ไมถูกกัน พอเปนอยางนั้นมันก็มาไมถึงเรา ขาดตกไป

บาง แตถามาจากทานนายกโดยตรงนี่จะดีที่สุดนะผมวา”58 
ผูใหญบาน 
นายบุญเชิด โพทอง ผูใหญบานหมูที่ 1 ตําบลพุคําจาน อําเภอพระพุทธบาทในฐานะ

ผูรับสารจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ไดแสดงความคิดเห็นสอดคลองกับ 

นายสมคิด ล้ิมวัฒนพงศ ในฐานะกํานันไววา 

“สวนใหญ ผมจะไดขอมูลขาวสารจาก อบจ. ผานมาทาง สจ. หรือไมก็เปนสั่งการมา

ทาง อบต. อีกที มันก็ดี แตถาบางครั้ง หาก อบต. ไมถูกกับผูใหญบานหรือกํานันก็

การรับขาวสารจากทางนายกฯก็จะคอนขางยาก ทําใหชาวบานไมคอยไดประโยชน

เทาไหร แตถาผูใหญบานกับกํานันอยูสายเดียวกับ อบต. มันก็จะไมมีปญหาอะไร

เลยการไดรับขาวสารก็จะดีตามไปดวย เพราะเราสามารถเขาถึงและรับรูไดอยาง

เต็มที่โดยไมมีอุปสรรคใด ๆ มา หรือไมหากเปนการสั่งการมาทางหนังสือ เราก็จะ
                                                            

57สัมภาษณ นายสาโรจน อยูสบาย, รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 

บานหมอ, 20 กรกฎาคม 2557. 
58สัมภาษณ นายสมคิด ล้ิมวัฒนพงศ, กํานันตําบลพุคําจาน  อําเภอพระพุทธบาท,  

27 พฤศจิกายน 2552. 
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ไดรับขอมูลเพื่อเอาไปเผยแพรใหแกลูกบานไดอยางดี ก็ไมมีปญหาในการสื่อสาร

เทาไหร”59 
ประชาชน 
ในฐานะประชาชนผู รับสารมาจากนายเฉลิม วงษไพร โดยนายถวิล ภูพงษา  

ประชาชนใน ตําบลปากเพรียว อําเภอเมืองสระบุรี ไดใหความเห็นวา 

“ก็เคยเจอทานนายกฯบาง แตก็ไมบอย เพราะเรามันก็อยูหางจากพื้นที่ของทาน สวน

ใหญก็จะเจอในงานสําคัญ ๆ ทานก็เปนกันเอง แมผมจะไมคอยไดคุยกับทานมากนัก แตก็รูวาทาน

เปนคนจริงจัง ทําอะไรก็จะไวเสมอ”60 

ซึ่งนายณรงค  สุดสาระ ประชาชนในตําบลบานครัว เขตอําเภอบานหมอ จ. สระบุรี

ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนายเฉลิม วงษไพร  ไววา 

“ผมจะเจอทานนายกฯเฉลิม เปนประจํา ทานชอบมาตามงานตาง ๆ มีงานที่ไหน

ทานก็ไป ก็เห็นทานมานาน ทานเปนคนบานหมอ เวลามีปญหาชาวบานก็จะเขาหา

ทานซะสวนใหญ ทานก็จะออกมาแกปญหาให ออกมาพูด ออกมาทําความเขาใจกับ

เรา ซึ่งก็ดีนะ ทําใหเรารูวา ที่อยางที่ขอไปทานรูเสมอ ไมใชขอไปแลวก็เงียบ ทําใหไม

รูวาตกลงทานจะทําหรือไมทําที่เราขอไปกันแน”61 

 ซึ่งนายกฤษฎา อินทรพาเพียร ประชาชนในตําบลแกงคอย อําเภอแกงคอย ไดแสดง

ความเห็นแตกตางในการรับสารที่ไดจากกํานัน ผูใหญบาน สจ. โดยไมไดรับสารจากนายกองคการ

บริหารสวนจังหวัดสระบุรีโดยตรงวา 

“สําหรับทานนายกฯ ผมไมคอยไดเจอทานเทาไหร สวนใหญก็จะไดยินกันมา วาทาน

ทํางานไว เพราะสวนใหญจะเปนพวก สจ.ในพื้นที่ผมที่จะเจอเปนหลัก ตามงานบุญ

งานประเพณีตาง ๆ ซึ่งเวลามีอะไรก็จะไดรับแจงจากกํานัน ผูใหญบาน จากอสม. 

                                                            
59สัมภาษณ นายบุญเชิด โพทอง, ผูใหญบานหมูที่ 1 ตําบลพุคําจาน อําเภอ 

พระพุทธบาท,  27 พฤศจิกายน 2552. 
60สัมภาษณ นายถวิล ภูพงษา, ประชาชนตําบลปากเพรียว อําเภอเมืองสระบุรี,   

23 พฤศจิกายน 2552. 
61สัมภาษณ นายณรงค  สุดสาระ, ประชาชนในพื้นที่อําเภอบานหมอ, 7 มีนาคม 

2552. 
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บาง วาเนี่ยงบของ อบจ. นะ มาทําถนน มาสรางโนนมาสรางนี่ ผมก็รับรูแคนั้น ออ

งบมาแลวนะ ไมไดขอแลวหายไปอะไรแบบนั้น”62 
 สรุปผูรับสารของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี 
 ผูรับสาร ซึ่งเปนเจาหนาที่บริหารสวนจังหวัดและสวนทองถิ่น เชน สจ. และปลัด 

อบจ. จะไดรับขอมูลขาวสารในฐานะผูรับสารจากการสื่อสารโดยตรงลงมาของนายกองคการ

บริหารสวนจังหวัด และจากเอกสารที่เปนหนังสือ ซึ่งในการสื่อสารโดยตรงนายกองคการบริหาร

สวนจังหวัดสามารถเขาถึงผูรับสารอยาง สจ. และปลัด อบจ. ไดอยางดี เพราะเปนการสื่อสารแบบ

เผชิญหนาที่ทําใหผูสงสารและผูรับสารสามารถสื่อสารไดโดยตรงโดยไมตองผานสื่ออ่ืน แตการสงสาร

โดยทําเปนเอกสารจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดก็ถือไดวาสามารถสงสารถึงผูรับอยาง  

สจ. และปลัด อบจ. ไดเชนกันเพราะมีลักษณะที่เปนทางการและเปนกฎขอบังคับในการที่ผูรับ

จะตองรับสารดังกลาวจากผูสงโดยไมสามารถปฏิเสธได แตการสงสารดังกลาวอาจทําใหเกิด 

ความคลาดเคลื่อนจากการสื่อสารไดมากกวาการสื่อสารโดยตรงจากผูสงสารถึงผูรับสาร 

 ผูรับสาร ที่เปนกํานัน ผูใหญบาน ในสวนของผูรับสารกลุมนี้จะเห็นไดวาสามารถรับ

สารจากผูสงสารไดโดยตรงและจากสื่อบุคคล แตสวนใหญขอมูลขาวสารที่ไดจากนายกองคการ

บริหารสวนจังหวัดในฐานะผูสงสาร จะสงผานมาทางสื่อบุคคลเปนสวนใหญ เชน จาก สจ. และ

ผูบริหารทองถิ่นอยาง อบต. เปนตน ซึ่งผลที่ไดรับจากการสื่อสารของกลุมกํานัน ผูใหญบาน 

ในฐานะผูรับสารจะมีปญหาอยูบางในบางสวนที่ไมสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารจากผูสงได

โดยตรงอันเกิดจากสื่อบุคคลที่ผูสงสารสงผานขาวสารมาสูผูรับ 

 สวนประชาชนในฐานะผูรับสารสวนใหญจะไดรับขอมูลขาวสารจาก นายกองคการ

บริหารสวนจังหวัดสระบุรีไดโดยตรงทําใหประชาชนสวนใหญมีความคิดเห็นตรงกันในฐานะผูรับ

สารวา ในการสื่อสารโดยตรงจากทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ทําใหเกิดขอดีใน

การสื่อสารมากกวาการผานตัวกลางหรือผานสื่อในชองทางตาง ๆ เพราะทําใหสามารถรับรู

ขาวสารไดโดยงาย และตรงประเด็น ทั้งยังสามารถซักถามในขอสงสัย หรือรายละเอียดที่เกิดขึ้น

จากการสื่อสารได ซึ่งบางครั้งหากมีการสื่อสารผิดพลาดลงไปก็สามารถแกไขไดทันทวงที สงผลให 

Feedback ที่ไดจากผูรับสาร มีความพึงพอใจในการสื่อสารของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

จากการสื่อสารโดยตรงมากกวาการสื่อสารผานตัวกลางหรือชองทางการสื่อสารอื่น ๆ  
 

                                                            
62สัมภาษณ นายฤษฎา อินทรพาเพียร, ประชาชนในตําบลแกงคอย อําเภอแกงคอย,   

23 พฤศจิกายน 2552. 
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ผลที่เกิดจากกระบวนการสื่อสารทางการเมืองของนายกองคการบริหาร 
สวนจังหวัดสระบุรี (Feedback) แบงออกเปน 2 ดานดังนี้ 

1. ดานประสิทธิภาพของการสื่อสารในการสื่อสารเพื่อการพัฒนาตามแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นผานสื่อตาง ๆ มีในหลายรูปแบบและเลือกใชใหเหมาะสม ตามแต

สถานการณ ทั้งใชบุคลากรที่ทําหนาที่ในการสื่อสารโดยตรง รวมทั้งใชเครื่องมือที่มีอยู ไดแก  

ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือวิทยุ ปายโฆษณาทําใหการประชาสัมพันธเปนไปในวงกวางมากที่สุด  เพื่อทําใหเกิด

ประสิทธิภาพและเปนไปตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดใหไดดี  ซึ่ง นายสุชา  เข็มมา 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี มีความเห็นในการเลือกใชส่ือแตละประเภท เพื่อการ

ส่ือสารในแตละครั้ง และเปนชองทางในการสื่อสารเพื่อการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ทองถิ่น เร่ืองของการแจงขอมูลขาวสารลงไปในพื้นที่ โดยเห็นวา 

“ในการใชส่ือแตละอยาง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานก็จะตองแบงออกไป

ตามความเหมาะสมของพื้นที่ เพราะบางพื้นที่ส่ือบางชนิดก็ไมสามารถเขาถึงไดหมด 

อยางพื้นที่ไกล ๆ ที่หางความเจริญมาก ๆ ส่ือที่เราจะใชใหมีประสิทธิภาพก็ตองเปน

ส่ือบุคคล อยาง กํานัน ผูใหญบาน สวนพื้นที่ที่มีความเจริญเขาถึง เราก็จะใชส่ือวิทยุ

ทองถิ่น ส่ือเคเบิ้ล ปายโฆษณา หรือส่ืออินเตอรเน็ต เปนตัวชวย แตสวนใหญส่ือที่มี

ประสิทธิภาพมากที่สุดที่นายกทานใช ผมวาเปนสื่อบุคคลนะ เพราะมันสามารถ

ส่ือสารไดตรงประเด็นและไมผิดพลาด เรียกวาสั่งอะไรมาจะไดตามนั้น”63 

 ซึ่งนางสาวเรวดี  รัตนสินทวีสุข สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดอําเภอเฉลิม

พระเกียรติ ไดแสดงความคิดเห็นสอดคลองกับนายสุชา  เข็มมา สมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดสระบุรี ถึงประสิทธิภาพที่เกิดจากการใชส่ือของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไวดวยวา 

“ส่ือที่ทานนายกฯใชและมีประสิทธิภาพอยางมากและทานก็ใชเปนประจํา คงเปนสื่อ

บุคคล อยาง พวกเราที่ เปนสจ. กํานัน ผูใหญบาน อสม. ตาง ๆ โดยเฉพาะ

แผนพัฒนาทองถิ่นที่จัดทําขึ้น ทานก็จะใหพวกเราหรือไมก็ตัวทานเองไปพูดคุยกับ

ชาวบานโดยตรง ทําความเขาใจวาเราจะทําอะไร ไดผลอยางไร ซึ่งชาวบานก็เขาใจ

ไมมีปญหา”64 

                                                            
63สัมภาษณ นายสุชา  เข็มมา, สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี,  

7 มีนาคม 2552.   
64สัมภาษณ นางสาวเรวดี  รัตนสินทวีสุข, สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ, 5 มีนาคม 2552. 
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 จากการกลาวถึงประสิทธิภาพดานการสื่อสารของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

นายสุเทพ ศรีสรวล ในฐานะ ผอ.การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. สระบุรี ผูที่ไดรับ

มอบหมายงานจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ไดแสดงความคิดเห็นสอดคลองกับนายสุชา  

เข็มมา และนางสาวเรวดี รัตนสินทวีสุข สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัดไววา 

“ในสวนของผม ทานนายกฯก็จะมอบหมายใหไปทํางานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา 

วัฒนธรรม อยางการสรางแหลงเรียนรูทางดานดาราศาสตรและวิทยาศาสตรไวให

เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป การสรางหองเรียนอิเลคทรอนิกส  

ส่ิงเหลานี้พอทําลงไปผลตอบรับที่ไดมา นักเรียนกับผูปกครองก็พอใจเพราะมันชวย

ใหเขาชวยเรียนรูไดงาย ๆ ไมตองไปไกลถึงกรุงเทพฯ เพราะที่บานเราก็มี อยากไป

ตอนไหน อยากเรียนรูอะไรก็ไดตลอดเวลา”65 

2. ดานประสิทธิผลของการสื่อสาร ในการสื่อสารของนายกองคการบริหารสวน

จังหวัดมีความสําคัญที่ทําใหทราบผลของกระบวนการสื่อสารระหวางผูสงสารคือ นายกองคการ

บริหารสวนจังหวัดและผูรับสารคือ ประชาชน วาผูสงสารมีทัศนคติ ความรูความเขาใจในเรื่องที่จะ

ส่ือสารมากเพียงใด ซึ่งเปนองคประกอบของการสื่อสารที่ทําใหเกิดความนาเชื่อถือสําคัญระหวาง

ประชาชนที่มีตอผูวา ซึ่งไดแก ความรอบรูที่เกี่ยวกับงาน และความสามารถในการถายทอดขอมูล

ขาวสารตาง ๆ รายงานความคืบหนารวมทั้งนโยบายการพัฒนาแผนของทองถิ่นซึ่งจะทําใหเกิด

ความเชื่อมั่น ในการเปนผูนําของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดที่ผานชองทางตาง ๆ สงผลให

การพัฒนาบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด ดังที่ นายสุชา  เข็มมา สมาชิกสภาองคการบริหาร 

สวนจังหวัดสระบุรี ซึ่งเปนชองทางในการสงผานขาวสารจากผูสงสารไปสูผูรับสาร ไดแสดง 

ความคิดเหน็ถึงประสิทธิผลที่ไดจากการสงผานขาวสารดังกลาวไววา 

“ในการสื่อสารลงไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาทองถิ่นของทานนายกฯสวนใหญ ผานทาง

พวกผมคอนขางจะไดรับผลตอบกลับที่ดี เพราะพวกผมนําขาวสารดังกลาวไปสู

ประชาชนดวยตัวเอง ในการทําความเขาใจถึงแผนพัฒนาที่เราจัดทําขึ้น ไมวาจะเปน

แผนการพัฒนาอาชีพ ความเปนอยู การขนสง การทองเที่ยว และเมื่อพูดกับพวกเขา

                                                            
65สัมภาษณ นายสุเทพ ศรีสรวล, ผอ.การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.สระบุรี, 

7 มีนาคม 2552. 
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โดยตรงเขาก็จะเขาใจวา มันเปนอยางไร ตรงไหนไมเขาใจก็จะถาม พอเปนแบบนี้ 

งานพัฒนาตาง ๆ ก็งายตามไปดวย”66 

 ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของนางสาวเรวดี  รัตนสินทวีสุข สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดอําเภอเฉลิมพระเกียรติ ที่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไววา 

“เวลาเราไดรับคําสั่งมาจากทานนายกฯ ในเรื่องของแผนพัฒนาทองถิ่นตาง ๆ เราก็

นําไปบอกกลาวกับประชาชนในพื้นที่โดยตรงบาง ผานทาง อบต. ซึ่งเปนหนวยงาน

ทองถิ่นบาง ผานกํานัน ผูใหญบาน และเมื่อเราลงไปทําความเขาใจกับเขาถึงแผนที่

เราจัดทําขึ้น สวนใหญประชาชนก็จะพอใจในสิ่งที่ เราทํา มันคอนขางไดผลดี 

อยางเชนในสวนของแผนพัฒนาสิ่งแวดลอม เพราะในพื้นที่จังหวัดสระบุรีจะมีปญหา

ในเรื่องของฝุนละอองที่มาจากโรงปูน การระเบิดหินตาง ๆ สงผลใหประชาชนบาง

พื้นที่เดือดรอน ซึ่งเราก็ทําแผนขึ้นมารองรับปญหาดังกลาวแลวเขาไปอธิบายและ

แนะวิธีปองกันรวมทั้งการทําใหประชาชนสามารถอยูในพื้นที่ที่มีปญหาได โดย

ประชาชนสวนใหญที่เราเขาไปหาก็จะเขาใจถึงสิ่งที่เราทํา มันก็เกิดประสิทธิผลใน

การสื่อสารออกไปจากทางเราเองซึ่งงายกวาการประกาศออกไปตามสถานีวิทยุหรือ

การไปติดประกาศตามสวนตาง ๆ ในพื้นที่ เพราะมันไมสามารถอธิบายและทําความ

เขาใจกับประชาชนไดเทากับเราเขาไปสื่อสารดวยตนเอง”67 
สรุปประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสื่อสาร 
ผลกระทบจากกระบวนการสื่อสารทางการเมืองของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

กับกลุมประชาชนในพื้นที่ และกลุมผูนําชุมชนที่ปฏิบัติงาน พบวาประชาชน โดยสวนใหญจะให

ความรวมมือกับทางนายกองคบริหารสวนจังหวัดและ สจ. รวมทั้งผูนําทองถิ่นเปนอยางดี ดังนั้น 

การขอมูลขาวสารกับประชาชนจึงเกิดประโยชนตอประชาชนในดานแผนการพัฒนาทองถิ่นตาม

ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดเปนผลใหการพัฒนาในดานสาธารณูปโภค การพัฒนาทองเที่ยว 

การขนสงทางคมนาคมและการพัฒนาอาชีพของประชาชนในพื้นที่ใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีข้ึน

กระทําไดโดยสะดวกขึ้นเพราะประชาชนมีชองทางในการสื่อสารตอบกลับ (feedback )มาทาง

                                                            
66สัมภาษณ นายสุชา  เข็มมา,  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี,  

7 มีนาคม 2552.   
67สัมภาษณ นางสาวเรวดี  รัตนสินทวีสุข, สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ, 5 มีนาคม 2552. 
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จังหวัดในหลายรูปแบบเชน ส่ือสารกลับโดยตรงกับนายกองคการบริหารสวนจังหวัด และ สจ. 

รวมทั้งผูนําทองถิ่น การโทรศัพทหรือการไปหาที่บานของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เปนตน 

สวนประสิทธิผลของการสื่อสาร ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด สูประชาชน

กอใหเกิดรูปแบบกระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ นําไปสูการพัฒนาสวนใหญมาจาก วิธีการ

คิดที่มีการติดตอส่ือ โดยตรงกับประชาชน การใชส่ือตาง ๆ อยางสื่อบุคคล ส่ือสาธารณะ ที่มีอยูให

มีประโยชน ซึ่งเปนการทําใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพและไดผลมากที่สุด  ในการบริหารจัดการ

ของทองถิ่นระดับสูงโดยเนนที่ความตองการของประชาชนเปนหลัก  และมอบหมายใหสวนตาง ๆ 

ในทองถิ่นนําความตองการของประชาชนมาเปนหลักในการวางแผนพัฒนา โดยปจจุบันเนนใน

เร่ืองของแผนการพัฒนาทองถิ่นเปนหลัก และสงเสริมใหประชาชนรูจักในการวางแผน เพราะ

ประชาชน เทานั้นที่จะรูความตองการวาตัวเองตองการอะไรจากทองถิ่น และสามารถนํามา

จัดลําดับความตองการไดถูก เมื่อจัดความตองการไดแลวทางทางทองถิ่นหรือวาทาง อบจ. ก็จะไป

เอาความตองการออกมา ดูวาสวนไหนของแผนงานโครงการสามารถที่จะขอทําได สวนไหนตองขอ

ผานจังหวัด ก็จะขอผานจังหวัด สวนใดขอสนับสนุนจากภาคเอกชนไดก็จะไปขอซึ่งสิ่งสําคัญ คือ

ตองการใหแผนพัฒนาไดเปนผลในรูปธรรม และเปนผลในทางปฏิบัติ เพราะวาแผนพัฒนาที่นําไป

เสนอใหประชาชน เมื่อเอาเขามาแลวทําใหมันบรรลุเปนรูปธรรม อยางนอย ๆ ไมตองถึง 100%  

สัก 20 % เพื่อใหประชาชนก็จะพอใจ  ทําใหเกิดการพัฒนาบุคลากร คือ พัฒนาคน  และก็พัฒนา

แนวความคิดของประชาชนดวย ทําใหสามารถแกปญหาตรงจุดที่ประชาชนตองการ   

ดังนั้น ในกระบวนการสื่อสารทางการเมือง เพื่อนําไปสูการพัฒนาของนายกองคการ

บริหารสวนจังหวัดสามารถจะทําใหเกิดประสิทธิภาพไดนั้น  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดจะมี

หลักคิดและวิธีการอยูที่การทํางานเชิงประสานกับประชาชนเชิงพื้นที่   ในการลงพื้นที่ในแตละครั้ง

กับการพัฒนาใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรส่ือสารโดยตรง ซึ่งดูไดจากการสะทอนกลับทางดาน

การพัฒนาประชาชนในพื้นที่ไดรับขอมูลขาวสารมีการใหความรวมมือกับสวนทองถิ่น และจากการ

ตอบรับผานสื่อตาง ๆ ไมวาจะเปนทางจดหมายหรือสงขอมูลมาโดยตรงแตที่ไดผลดีที่สุด คือ 

วิธีการสื่อสารโดยตรงผานเครือขายทางผูนําชุมชนและสงผานไปยังกํานัน ผูใหญบานสูนายก

องคการบริหารสวนจังหวัด ไมวาจะเปนในเรื่องการกําหนดแผนและการพัฒนาอุดมการณ

ประชาธิปไตยทั้งในรูปแบบตาง ๆ ในแงของนามธรรมและรูปธรรมทั้งนี้  งานในเชิงรูปธรรมจะไดรับ

การสนับสนุนและใหความสนใจมากกวางานในเชิงนามธรรมนั้น ยังตองอาศัยการเสนอขาวและให

ความรูความเขาใจอยางตอเนื่องจากสวนทองถิ่นสงไปยังประชาชน เนื่องจากมีความแตกตางกัน

ในหลายระดับทั้งดานรายได ทัศนคติความเชื่อ ที่มีมาตั้งแตดังเดิม รวมทั้งระดับการศึกษาความรู 

ความเขาใจ ในการรับส่ือและการรับรูดานขอมูลขาวสาร ขาดการแยกแยะในประเด็นขอเท็จจริง 
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ฉะนั้นจึงตองมีการพัฒนาในดานเนื้อหาและใชชองทางการสื่อสารใหมีความถี่ในการสงขาวอยาง

ตอเนื่อง 

ดังนั้น จากประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสื่อสารทางการเมืองของนายเฉลิม 

วงษไพร ลงไปสูประชาชน พบวา ผลที่เกิดจากกระบวนการสื่อสารหรือ Feedback พบวา

ประชาชนมีความพึงพอใจในการสื่อสารของนายเฉลิม วงษไพร นายกองคการบริหารสวนจังหวัด

สระบุรี เปนอยางมาก เพราะเปนการสื่อสารที่ผูส่ือสารสงผานขาวสารทางการเมืองสูผูรับสารดวย

ตนเองเปนสวนใหญ ทําใหการสื่อสารที่เกิดขึ้นไดประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธทําใหประชาชนกับ

ผูบริหารมีความผูกพันและเปนกันเองในการสื่อสาร ที่เปรียบเสมือนการสื่อสารกันเองโดยไมตองมี

พิธีการใด ๆ เขามาเกี่ยวของอันทําใหเกิดความหางเหินกันระหวางประชาชนและผูบริหารสวน

ทองถิ่นระดับสูง แมวาจะมีการสื่อสารผานสื่อบุคคลบางในบางสวนที่อาจเปนปญหาในการสงผาน

ขาวสาร แตสวนใหญก็ทําใหประชาชนสามารถรับรูไดถึงยุทธศาสตรและแผนพัฒนาขององคการ

บริหารสวนจังหวัดสระบุรีที่สงผานไปยังประชาชนในพื้นที่ไดดีและมีประสิทธิภาพสูง สงผลใหการ

ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรีเปนไปอยางราบรื่นและงายตอการพัฒนาพื้นที่

ตอไปในอนาคต 
สรุปการสื่อสารทางการเมืองของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี 
1. ในฐานะผูสงสาร (Sender)  ของนายเฉลิม วงษไพร ถือวาเปนผูสงสารที่มีทักษะ

ในการสงสารที่ดี มีความสามารถในการบริหารในฐานะที่เคยดํารงตําแหนงนายกองคการบริหาร

สวนจังหวัดมาตั้งแตป 2540 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน การมีความสามารถในการสื่อสารกับ

ประชาชน และมีความเปนกันเองสามารถเขาถึงประชาชนในพื้นที่ มีความรูความเขาใจในการ

ทํางานและเขาใจลักษณะสังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดสระบุรี เพราะเปนคนพื้นที่มาตั้งแตเกิด 

โดยมีทัศนะคติที่ดีตอประชาชนและตนเอง พรอมมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง มีการลงพื้นที่เพื่อพบ

กับประชาชนโดยตรงรวมทั้งการเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่มีในพื้นที่เปนอยางดี ทําใหในฐานะ 

ผูสงสารของนายเฉลิม วงษไพร เปนที่ยอมรับของประชาชน 

2. ในสวนของ เนื้อหาสาร (Massage) ในการสื่อสารของนายเฉลิม วงษไพร  

กับประชาชนทางดานเนื้อหา และวิธีการสงขาวสาร โดยเนื้อหาขาวสารสวนใหญจะตองดู

กลุมเปาหมายเปนหลัก เพื่อพิจารณาในหลายลักษณะขึ้นอยูกับปจจัย สถานการณ งบประมาณ

ในการประชาสัมพันธ อีกทั้งอาจตองใชความสัมพันธสวนตัวประกอบ และวิธีการสื่อสารโดยตรง

นายเฉลิม วงษไพร เชน การลงพื้นที่พบประชาชนและตอบคําถามรวมทั้งการรับฟงปญหาในเรื่อง

นโยบายการทํางาน งานประเพณี และกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งเนื้อหาขาวสารนี้ นายเฉลิม วงษไพร 

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี จะเตรียมการและมีกรอบเนื้อหาที่ตรงกลุมเปาหมายกับ
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ประชาชน ผานการสื่อสารโดยตรง  และการประชาสัมพันธนําสื่อมวลชนผูชํานาญโดยตรงมา 

ทําหนาที่  

3. หลักเกณฑการเลือกชองทางการสื่อสาร (Channel) ของนายเฉลิม วงษไพร 

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรีที่จะสงขาวสารไปยังผูรับสาร เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด คือ ใชการสื่อสารโดยตรง รองลงมาก็คือส่ือบุคคล อยางสจ. กลุมผูบริหารสวนทองถิ่น กํานัน 

ผูใหญบาน กลุม อสม. รวมทั้งชองทางในการสื่อสารอื่น ๆ อยางสื่อวิทยุ ส่ือโทรทัศน ส่ืออินเตอรเน็ต 

การใชโทรศัพทและสื่อส่ิงพิมพอยาง หนังสือราชการบาง ขึ้นอยูกับความจําเปนในการสื่อสาร

ออกไป 

4. กระบวนการรับรูขาวสารของผูรับสาร (Receiver) จากการสื่อสารทางการเมือง

ของนายเฉลิม วงษไพร นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

จังหวัดในปงบประมาณ 2552  ระหวางวันที่   1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 – 30 กันยายน พ.ศ. 2552 

ในชวงปเพื่อการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ผูรับสาร หรือผูนําชุมชนสามารถ 

รับรูขอมูลขาวสาร จากนายเฉลิม วงษไพร นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรีไดโดยตรง และ

ผานทาง สจ. กลุมผูบริหารสวนทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน กลุม อสม. และกลุมเครือขายตาง ๆ  

แตสวนใหญจะรับขอมูลขาวสารโดยตรงจากนายเฉลิม วงษไพร ในการชี้แจง รายละเอียด  

ตอบปญหาขอซักถาม  และกระจายขาวผานสื่อตาง ๆ โดยใชส่ือ หลากหลายรูปแบบ  

5. ผลที่เกิดจากกระบวนการสื่อสารทางการเมืองของนายเฉลิม วงษไพร (Feedback)  

ประชาชนมีความเขาใจในการสื่อสารที่นายเฉลิม วงษไพร นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี 

ส่ือสารลงมาถึงประชาชนโดยตรง และทําใหการสื่อสารดังกลาวกอใหเกิดความรวดเร็วและ 

มีประสิทธิภาพสูง ทําใหแผนพัฒนายุทธศาสตรที่ทางองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรีจัดทําขึ้น

เพื่อพัฒนาพื้นที่เปนไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

จากการศึกษากระบวนการสื่อสารทางการเมืองของนายเฉลิม วงษไพร เพื่อการ

พัฒนาตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดในปงบประมาณ 2552  ที่กลาวขางตนพบวา 

นายเฉลิม วงษไพร ใชแนวคิดกระบวนการสื่อสารโดยตรงและผานสื่อบุคคล 
  


